

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. บทนำ

- 1.1 HTFX VU Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในวานูอาตู ภายใต้หมายเลขการลงทะเบียน 700650 โดยมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu (ต่อไปจะเรียกว่า "บริษัท")
- 1.2 ข้อตกลงนี้จะควบคุมความสัมพันธ์ระหว่าง บริษัท และ ลูกค้า โดยที่ บริษัท จะให้บริการการลงทุนและบริการรองที่เกี่ยวข้องแก่ ลูกค้า และ ลูกค้า จะได้รับจาก บริษัท ตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้
- 1.3 ภาษาทางการของ บริษัท คือ ภาษาอังกฤษ

2. การตีความของคำศัพท์

2.1 นิยามและกฎการตีความในย่อหน้านี้ใช้บังคับในข้อตกลงนี้

ข้อมูลการเข้าถึง หมายถึง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ ลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องใช้เพื่อเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์มแบบฟอร์มการเปิดบัญชี หมายถึง แบบฟอร์มการสมัคร/แบบแบบทำแบบทดสอบที่กรอกโดย ลูกค้า เพื่อสมัครใช้บริการของ บริษัท ตามข้อตกลงนี้ และบัญชีของ ลูกค้า ผ่านแบบฟอร์ม/แบบทำแบบทดสอบที่ บริษัท จะได้รับข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลสำหรับการระบุตัวตนของ ลูกค้า และการดูแลเอกสารความเหมาะสมหรือความเหมาะสมของ ลูกค้า (ตามที่เกี่ยวข้อง)

กระบวนการเปิดบัญชี หมายถึง กระบวนการที่ ลูกค้า ส่งให้ บริษัท แบบฟอร์มการเปิดบัญชีพร้อมกับข้อมูลและเอกสารทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตรวจสอบลูกค้าและการระบุตัวตน

บริษัทในเครือ หมายถึง ในที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ใด ๆ ซึ่งควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือบริษัทใด ๆ ที่อยู่ใต้การควบคุมร่วมกันกับ บริษัท และ "ควบคุม" หมายถึง อำนาจในการชี้ทางหรือการมีเหตุผลในการจัดการกิจกรรมของ บริษัท หรือ องค์กร

ข้อตกลง หมายถึง ข้อตกลงนี้ตามที่ได้รับแก้ไขจากเวลาไปเวลา รวมถึงเอกสารทั้งหมดที่รวมอยู่ในนั้น (รวมถึง ภาคผนวก 1) ตามที่อาจมีผลบังคับในเวลาใด ๆ

ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต หมายถึง บุคคลของย่อหน้า 41 ของข้อตกลงนี้ ยอดคงเหลือ หมายถึง ผลลัพธ์ทางการเงินรวมทั้งหมดในบัญชีของ ลูกค้า หลังจากการทำธุรกรรมล่าสุดและการฝาก/ถอนเงินในช่วงเวลาใด ๆ

สกุลเงินหลัก หมายถึง สกุลเงินแรกในคู่สกุลเงินที่ ลูกค้า ซื้อหรือขายสกุลเงินอ้างอิง แผนกโบรกเกอร์ หมายถึง แผนกของ บริษัท ที่รับผิดชอบในการให้บริการ และควบคุมการให้บริการการรับและส่งออเดอร์เกี่ยวกับเครื่องมือการเงินหลายรายการ

การให้บริการการดำเนินการตามออเดอร์ในนามของ ลูกค้า และการซื้อขายในบัญชีของตนเอง

วันทำการ หมายถึง วันใด ๆ นอกเหนือจากวันเสาร์และวันอาทิตย์และ/หรือวันหยุดราชการ

ลูกค้า หมายถึง ในทั่วไป บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ บริษัท ให้บริการตามข้อตกลงนี้ และโดยเฉพาะบุคคลที่ส่งให้ บริษัท แบบฟอร์มการเปิดบัญชีที่จำเป็นทั้งหมดและเอกสารและได้รับการยอมรับเป็นลูกค้าโดย บริษัท ตามย่อหน้า 5.1 ของข้อตกลงนี้

บัญชีของ ลูกค้า หมายถึง บัญชีที่กำหนดเฉพาะของ ลูกค้า ประกอบด้วย รายการธุรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด ตำแหน่งที่เปิดและออร์เดอร์ในแพลตฟอร์ม ยอดเงินของ ลูกค้า และการทำธุรกรรมการฝาก/ถอนเงินของ ลูกค้า ในช่วงเวลาใดๆ

ตำแหน่งปิด หมายถึง ตรงข้ามกับตำแหน่งเปิด ซึ่งจะยกเลิกและกำจัดความเสี่ยงเริ่มแรก ดังนั้น
กำไรหรือขาดทุนจะถูกชำระ

บริษัท หมายถึง HTFX VU Limited เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในวานูอาตู ภายใต้หมายเลขการลงทะเบียน 25152 โดยมีที่อยู่ลงทะเบียนที่ Law Partners House, Kumul Highway, Port Vila, Vanuatu

ธุรกรรมที่เสร็จสิ้นใน CFD หมายถึง การทำสองธุรกรรมตรงข้ามขนาดเท่ากัน (เปิดตำแหน่งและปิดตำแหน่ง):
ซื้อแล้วขายและกลับกัน

การกระทำของบริษัท หมายถึง การแบ่งส่วน รวมกันหรือเปลี่ยนหมวดหมู่ของหุ้น การซื้อหุ้นคืนหรือยกเลิก
หรือการแจกจ่ายหุ้นโบนัสฟรีให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีอยู่

การลงทุนหรือการแยกหุ้นหรือการรวมหุ้นหรือการแยกหุ้นกลับหรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน

การแจกจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีอยู่หรือหุ้นเพิ่มเติม ทุนหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ

การให้สิทธิในการรับเงินปันผลและ/หรือรายได้จากการละลายของผู้ถือหุ้นเท่ากันกับการชำระหนี้เหล่านั้นให้กับผู้ถือหุ้น
ที่มีอยู่ หลักทรัพย์ หรือสิทธิในการรับหรือซื้อหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันต่อหุ้นหรือเหตุการณ์ใด ๆ

เกี่ยวกับหุ้นที่เป็นเหมือนกับเหตุการณ์ด้านบนหรือมีผลกระทบต่อหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลง

สัญญา หมายถึง สัญญาใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร ทางพูดหรือเขียน สำหรับการซื้อขายสินค้า หลักทรัพย์ สกุลเงิน
หรือเครื่องมือการเงินที่รองรับ รวมถึงไม่จำกัดเพียงการสัญญาดอกเบี้ย เช่น CFD หรือธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนั้น
ที่ทำระหว่างเราและลูกค้า

CFD หมายถึง สัญญาต่าง ๆ

ส่วนของทุน หมายถึง ยอดคงเหลือบวกหรือลบกำไรหรือขาดทุนที่ได้จากตำแหน่งเปิดและจะถูกคำนวณเป็น:
ส่วนของทุน = ยอดคงเหลือ + กำไรลอย - ขาดทุนลอย

รายละเอียดสำคัญ หมายถึง รายละเอียดที่จำเป็นเพื่อให้บริษัทสามารถวางคำสั่ง เช่น
แต่ไม่จำกัดเพียงประเภทของเครื่องมือการเงิน ประเภทของคำสั่ง ประเภทของสินทรัพย์ที่ได้รับสัญญา
หากลูกค้าวางคำสั่งรออยู่ (ราคาจำกัดหรือหยุด)

ลูกค้าจะระบุราคาที่ตั้งใจที่คำสั่งจะไปในตลาดและหยุดขาดทุนและ/หรือเอากำไรออกไป

เหตุการณ์ผิดปกติ จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อ 32.5 ของข้อตกลงลูกค้านี้

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หมายถึง

ระบบการซื้อขายออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่ออัตโนมัติกิจกรรมการซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์
มันสามารถถูกโปรแกรมเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับโอกาสการซื้อขายและยังสามารถซื้อขายบัญชีของเขาโดยอัตโนมัติ
จัดการด้านการซื้อขายทั้งหมดตั้งแต่การส่งคำสั่งโดยตรงไปยังแพลตฟอร์มจนถึงการปรับค่าขาดทุนอัตโนมัติ
หยุดขาดทุนและระดับกำไร

เครื่องมือการเงิน หมายถึง เครื่องมือการเงินทั้งหมดตามที่บริษัทให้บริการการลงทุนและกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.4
ของข้อตกลงนี้

กำไร/ขาดทุนลอยใน CFD หมายถึง กำไร/ขาดทุนปัจจุบัน ในตำแหน่งเปิดที่คำนวณจากอ้างอิงปัจจุบัน
(รวมค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมหากมี)

ตลาด หมายถึง ตลาดใด ๆ หรือสถานที่ซื้อขายหลายแหล่งที่ที่สินทรัพย์ได้รับสัญญากำสั่งถูกซื้อขาย

มาร์จิ้นฟรีหมายถึง จำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีของลูกค้า ซึ่งสามารถใช้เพื่อเปิดตำแหน่งหรือรักษาตำแหน่งที่เปิดอยู่
มาร์จิ้นฟรีจะถูกคำนวณเป็น: ส่วนของเงินทุนลดลง (Equity) ลบ (ลบ) มาร์จิ้นที่จำเป็น [มาร์จิ้นฟรี =
ส่วนของเงินทุนลดลง - มาร์จิ้นที่จำเป็น].

มาร์จิ้นสำหรับการซื้อขาย CFD หมายถึง มาร์จิ้นที่จำเป็นที่บริษัทต้องการเพื่อเปิดและรักษาตำแหน่งที่ตรงกัน.

มาร์จิ้นเริ่มต้นสำหรับการซื้อขาย CFD หมายถึง มาร์จิ้นที่จำเป็นที่บริษัทต้องการเพื่อเปิดตำแหน่ง.

ผู้นำเสนอ (Introducer) จะมีความหมายตามที่ระบุในข้อ 41.8 ของข้อตกลงกับลูกค้านี้
บริการการลงทุน (Investment Services) หมายถึง บริการโบรกเกอร์
ความแรงในการซื้อขาย CFD หมายถึง อัตราส่วนในเชิงขนาดของธุรกรรมและมาร์จิ้นเริ่มต้น อัตราส่วน 1:100 หมายถึง
ว่าเพื่อเปิดตำแหน่ง มาร์จิ้นเริ่มต้นน้อยกว่าขนาดธุรกรรม 100 เท่า
ตำแหน่งยาวสำหรับการซื้อขาย CFD หมายถึง ตำแหน่งที่ซื้อที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อราคาตลาดได้เพิ่มขึ้น
ตัวอย่างเช่น ในเชิงสกุลเงิน: การซื้อสกุลเงินหลักต่อสกุลเงินอ้างอิง

ลือตหมายถึง หน่วยวัดจำนวนธุรกรรมที่ระบุสำหรับทรัพย์สินใต้เอกสารหลักทรัพย์สิน CFD แต่ละรายการ

ขนาดลือตหมายถึง จำนวนทรัพย์สินใต้เอกสารหลักทรัพย์สินในหนึ่งลือตของ CFD

มาร์จิ้นหมายถึง ฎุญแจที่จำเป็นเพื่อเปิดหรือรักษาตำแหน่งที่เปิดในธุรกรรม CFD

การเรียกเก็บมาร์จิ้นหมายถึง

สถานการณ์เมื่อบริษัทแจ้งให้ลูกค้าฝากมาร์จิ้นเพิ่มเมื่อลูกค้าไม่มีมาร์จิ้นเพียงพอเพื่อเปิดหรือรักษาตำแหน่งที่เปิด

ระดับมาร์จิ้นสำหรับการซื้อขาย CFD หมายถึง ร้อยละของอัตราส่วนของเงินทุนลดลงต่อมาร์จิ้นที่จำเป็น
 มั่นถูกคำนวณเป็น: ระดับมาร์จิ้น = (เงินทุนลดลง / มาร์จิ้นที่จำเป็น) x 100%

การซื้อขายมาร์จิ้นสำหรับการซื้อขาย CFD หมายถึง

การซื้อขายมาร์จิ้นเมื่อลูกค้าสามารถทำธุรกรรมโดยมีเงินในบัญชีลูกค้าน้อยกว่าขนาดธุรกรรม

ตำแหน่งที่ตรงกันสำหรับการซื้อขาย CFD หมายถึง

ตำแหน่งยาวและสั้นของขนาดธุรกรรมเดียวกันที่เปิดในบัญชีลูกค้าสำหรับ CFD เดียวกัน

มาร์จิ้นที่จำเป็นสำหรับการซื้อขาย CFD หมายถึง มาร์จิ้นที่จำเป็นที่บริษัทต้องการเพื่อรักษาตำแหน่งที่เปิด

ตำแหน่งที่เปิดหมายถึง ธุรกรรมหรือสัญญาใด ๆ ที่เกิดจากคำสั่งที่ดำเนินการและยังคงมีผลบังคับ ไม่สิ้นสุด
 ไม่สามารถสรุปได้ โดยการสมมติกำไรหรือขาดทุนต่าง ๆ ตามการเคลื่อนไหวของราคาของเอกสารทางการเงิน
 ตำแหน่งที่เปิดไม่ใช่ธุรกรรมที่สมบูรณ์

คำสั่งหมายถึง คำสั่งจากลูกค้าให้ซื้อขายเอกสารทางการเงิน

นโยบายการดำเนินคำสั่งหมายถึง

นโยบายการดำเนินคำสั่งของบริษัทตามที่ระบุอย่างละเอียดในเอกสารนโยบายการดำเนินคำสั่งที่อ้างถึงในข้อ 9
 (ตามที่แก้ไขจากเวลาไปเวลา) และ

ตลาด OTC (Over-the-Counter) หมายถึง การซื้อขายเอกสารทางการเงินโดยตรงระหว่างสองฝ่าย
 นอกเหนือจากสภาพแวดล้อมการซื้อขายในตลาด.

คำว่า "Party" หมายถึง บริษัท และ/หรือ ลูกค้าของบริษัท ตามที่เห็นจากบริบทในที่ใช้คำว่านี้ในข้อตกลงนี้;

บริษัทและลูกค้าของบริษัท อาจถูกอ้างถึงร่วมกันในข้อตกลงนี้ว่า "Parties". คำว่า "Quote" หมายถึง

ข้อมูลราคาปัจจุบันสำหรับสินทรัพย์ใต้เครื่องหมายที่ระบุไว้ ในรูปแบบของราคา Bid และ Ask. คำว่า "Quote Currency"
 หมายถึง สกุลเงินที่สองในคู่สกุลเงินซึ่งสามารถซื้อหรือขายได้โดยลูกค้าสำหรับสกุลเงินหลัก.

คำว่า "Services" หมายถึง บริการที่บริษัทจะให้แกลูกค้าตามที่ระบุในข้อ 6.1 และ 6.2 ของข้อตกลงนี้.

คำว่า "Short Position" สำหรับการซื้อขาย CFD หมายถึง

ตำแหน่งขายที่มูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อราคาตลาดใต้เครื่องหมายลดลง ตัวอย่างเช่น ในกรณีของคู่สกุลเงิน:
 การขายสกุลเงินหลักต่อสกุลเงินที่ระบุ. ตำแหน่ง Short คือตรงข้ามกับตำแหน่ง Long.

คำว่า "Slippage" หมายถึง ความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังของธุรกรรมใน CFD
 และราคาที่ธุรกรรมจริงที่ดำเนินการ. การเกิด Slippage มักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง

(ตัวอย่างเช่นเนื่องจากเหตุการณ์ข่าว) ทำให้การสั่งซื้อในราคาที่ระบุเป็นไปได้เมื่อใช้คำสั่งตลาด
 และเมื่อมีการดำเนินการคำสั่งใหญ่เมื่ออาจจะไม่มีความสนใจเพียงพอที่ระดับราคาที่ต้องการเพื่อรักษาราคาที่คาดหวังของ
 การซื้อขาย.

คำว่า "Transaction" หมายถึง ธุรกรรมใดๆ ตามที่ระบุในสัญญา.

คำว่า "Transaction Size" สำหรับการซื้อขาย CFD หมายถึง ขนาดลือต คุณด้วยจำนวนลือต.

คำว่า "Trailing Stop" ในการซื้อขาย CFD หมายถึง คำสั่งหยุดขาดที่ตั้งไว้ที่ระดับเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าราคาตลาด -
 สำหรับตำแหน่ง Long. ราคา Trailing stop จะถูกปรับเปลี่ยนเมื่อราคาเปลี่ยนแปลง. คำสั่งขาย Trailing stop
 จะตั้งราคาหยุดขาดที่มีจำนวนคงที่ต่ำกว่าราคาตลาดพร้อมกับจำนวน "trailing" ที่แนบมา. เมื่อราคาตลาดขึ้น

ราคาหยุดขาดก็ขึ้นตามจำนวน "trailing" แต่หากราคาคู่สกุลเงินลดลง ราคาหยุดขาดจะไม่เปลี่ยนแปลง และคำสั่งตลาดจะถูกส่งเมื่อราคาหยุดขาดถูกโดน. คำสั่ง Trailing Stop อาจจะไม่ได้รับการดำเนินการบนแพลตฟอร์มของบริษัท.

คำว่า "Stop Loss" หมายถึง คำสั่งที่แนบอยู่กับคำสั่งเปิดในกรณีที่ประเภทเป็นคำสั่งตลาด และคำสั่งที่แนบอยู่กับราคาหรือคำสั่งจำกัดก่อนการดำเนินการเพื่อลดขาดทุน. ในกรณีของคำสั่งตลาด อาจเกิดการ Slippage ลบหรือบวก.

คำว่า "Terms and Conditions" หมายถึง เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ซึ่งควบคุมความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า.

คำว่า "Trading Account" หมายถึง บัญชีที่มีหมายเลขที่ไม่ซ้ำกัน ที่เปิดโดยบริษัทและดูแลโดยลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายเครื่องมือการเงินผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้.

คำว่า "Trading Platform หรือ Platform(s)" หมายถึง กลไกอิเล็กทรอนิกส์ที่ดำเนินการและดูแลโดยบริษัท ประกอบด้วยแพลตฟอร์มการซื้อขาย เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล ฮาร์ดแวร์โทรคมนาคม โปรแกรม และสิ่งอำนวยความสะดวกทางเทคนิค ซึ่งสนับสนุนกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้าในเครื่องมือการเงินผ่านบัญชีลูกค้า.

คำว่า "Swap" หมายถึง อัตราดอกเบี้ยค้างคืนที่เข้าบัญชีหรือถูกหักออกจากตำแหน่งที่เปิด.

คำว่า "Spread" หมายถึง ความแตกต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายที่แสดงในแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท. สิ้นทรัพย์ได้เสียคลุมหมายถึงวัตถุประสงค์หรือสินทรัพย์ได้เสียคลุมใน CFD ซึ่งอาจเป็นคู่สกุลเงิน สินค้าและโลหะ ทรานซาร์รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้และลูกค้าต้องอ้างอิงทุกครั้งในแพลตฟอร์ม ตลาดได้เสียคลุมหมายถึงตลาดที่เกี่ยวข้องที่สินทรัพย์ได้เสียคลุมของ CFD ถูกซื้อขาย เว็บไซต์หมายถึงเว็บไซต์ของบริษัทที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดยบริษัท

การแจ้งเดือนทางเขียนหมายถึงความหมายที่ระบุไว้ในข้อ 39.3 และ 39.4 ของข้อกำหนดลูกค้า

- 2.2 คำที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้กำหนดโดยเฉพาะในย่อหน้านี้จะมีความหมายตามที่ได้รับมอบหมายในส่วนตัวของข้อตกลงนี้ (หรือเอกสารใดๆ ที่รวมอยู่ในนั้นตามที่เกี่ยวข้อง)
- 2.3 หัวเรื่องย่อหน้าและตารางเวลาไม่มีผลต่อการตีความของข้อตกลงนี้
- 2.4 บุคคลรวมถึงบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่มีนิติบุคคล (ไม่ว่าจะมีนิติบุคคลแยกต่างหากหรือไม่) และตัวแทนส่วนบุคคลของบุคคลนั้น ผู้สืบทอดสิทธิส่วนบุคคลนั้น ผู้สืบทอดตามกฎหมายหรือผู้ได้รับอนุญาต
- 2.5 ยกเว้นในกรณีที่บริบทกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น คำในรูปเอกพจน์รวมถึงรูปพจน์ และในรูปพจน์รวมถึงรูปเอกพจน์
- 2.6 การอ้างอิงเพศหนึ่งรวมถึงการอ้างอิงเพศอื่น
- 2.7 การอ้างอิงถึงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงตัวแทนส่วนบุคคลของฝ่ายนั้น ผู้สืบทอดสิทธิของฝ่ายนั้น และผู้ได้รับอนุญาต
- 2.8 การอ้างอิงถึงบริษัทรวมถึงบริษัทใดๆ หรือบริษัทอื่น ๆ ที่มีนิติบุคคลหรือกิจการอื่น ๆ ไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือก่อตั้งอย่างไรก็ตาม
- 2.9 การเขียนหรือเขียนรวมถึงแฟกซ์ แต่ไม่รวมอีเมล (ยกเว้นที่ระบุโดยชัดแจ้งในข้อตกลงนี้)
- 2.10 การอ้างอิงถึงข้อตกลงนี้รวมถึงข้อตกลงนี้ที่ได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของมัน

3. การรับรอง

3.1 ลูกค้ายอมรับว่าเข้าใจและยอมรับข้อตกลงนี้และเงื่อนไขที่รวมอยู่ในนั้นนอกเหนือจากข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท

Changing The Way You Trade



- 3.2 ลูกค้ายอมรับว่าเมื่อเข้าสู่ข้อตกลงนี้ ข้อบังคับของมันเป็นผูกพันและสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมาย
- 3.3 ลูกค้ายอมรับว่าการใช้งานและเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทจะถูกควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ลูกค้าเข้าถึงและ/หรือใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท
- 3.4 ลูกค้ายอมรับว่าการซื้อขายในเครื่องมือการเงินใดๆ เป็นการเสี่ยงสูงและอาจทำให้เสียเงินลงทุนทั้งหมด

4. ขอบเขต

- 4.1 ข้อตกลงนี้กำหนดหลักการที่บริษัทตกลงจะให้บริการบริการลงทุนและบริการเสริมทางการเงินในเครื่องมือการเงินแก่ลูกค้าและจะควบคุมการให้บริการลงทุนและ/หรือบริการเสริมทางการเงินทั้งหมดโดยบริษัท
- 4.2 ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงที่แทนที่ข้อตกลงหรือการจัดระเบียบก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทและลูกค้ารวมทั้งไม่จำกัดเพียงข้อความที่ระบุโดยชัดเจนหรือที่ระบุโดยนัยว่าบริษัทได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ
- 4.3 มีความเข้าใจและตกลงโดยชัดเจนว่าไม่ว่าข้อตกลงนี้หรือสิ่งใดในข้อตกลงนี้จะป็นหรือถูกถือว่าเป็นหน่วยงานร่วม ความสัมพันธ์ตัวแทนหรือกิจการร่วมกันระหว่างลูกค้า (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของลูกค้า เช่น สำนักงาน พนักงาน หรือตัวแทนส่วนบุคคล) และบริษัท (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัท เช่น สำนักงาน พนักงาน หรือตัวแทนส่วนบุคคล)

5. เริ่มต้นของข้อตกลงลูกค้า

- 5.1 ข้อตกลงนี้พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องและเอกสารสนับสนุนอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในการอ้างอิงที่นี้ (เช่น ส่วนเสริม 1 นโยบายการดำเนินการสั่งซื้อ นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการเปิดเผยความเสี่ยง และนโยบายอื่น ๆ ทั้งหมด คู่มือและคำแนะนำที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัท) จะให้ผลเต็มรูปแบบเมื่อกระบวนการเปิดบัญชีเสร็จสมบูรณ์และเมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทว่าได้รับการยอมรับเป็นลูกค้าของบริษัทหรือว่ามีบัญชีการซื้อขายสำหรับเขา

6. การให้บริการ

- 6.1 บริษัทอาจเสนอบริการการลงทุนต่อลูกค้าดังต่อไปนี้:
 - (a) รับและส่งคำสั่งเกี่ยวกับเครื่องมือการเงินหรือหลายเครื่องมือการเงิน
 - (b) ดำเนินการสั่งซื้อแทนลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องมือการเงินหรือหลายเครื่องมือการเงิน
 - (c) ดำเนินการเพื่อบัญชีของตนเอง
- 6.2 บริษัทอาจเสนอบริการเสริมต่อลูกค้าดังต่อไปนี้:

- (a) การเก็บรักษาและบริหารเครื่องมือการเงินสำหรับบัญชีของลูกค้า รวมถึงการดูแลและบริการที่เกี่ยวข้อง
- (b) บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อบริการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการให้บริการการลงทุน

6.3 เข้าใจว่าเมื่อซื้อขาย CFDs

บริษัทจะไม่ถือเอกสารการเงินของลูกค้าและจะไม่ให้บริการการเก็บรักษาและบริหารเครื่องมือการเงินสำหรับบัญชีของลูกค้าหรือการดูแล

6.4 บริการการลงทุนที่กล่าวถึงในย่อหน้า 6.1 ข้างต้นและบริการเสริมที่กล่าวถึงในย่อหน้า 6.2 ข้างต้นจะถูกเสนอให้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับ CFDs ทางการเงินสำหรับสกุลเงิน สินค้า และโลหะ

6.5 เงื่อนไขการซื้อขาย (นโยบายรายละเอียดสัญญา) และกฎเกณฑ์การดำเนินการ (นโยบายการดำเนินการสั่งซื้อ) ของเครื่องมือการเงินที่บริษัทเสนอให้

สามารถค้นหาได้ออนไลน์ที่เว็บไซต์ของบริษัทในเวลาใดก็ได้และถูกนำเข้าอย่างเต็มที่ในข้อตกลงนี้ตามหลักเกณฑ์ในข้อตกลงนี้

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขการซื้อขายและกฎเกณฑ์การดำเนินการเมื่อมีการแจ้งให้ทราบโดยเป็นทางการในกรณีที่บริษัทแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการซื้อขายและ/หรือกฎเกณฑ์การดำเนินการอย่างถูกต้องลูกค้ายังคงผูกพันตามข้อตกลงรวมถึงแก้ไขใด ๆ ที่ได้รับการนำไปใช้

6.6 ยกเว้นในกรณีที่ได้ตกลงเป็นพิเศษ บริษัทไม่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือให้คำแนะนำให้กับลูกค้าในการซื้อขาย

และดังนั้นบริษัทอาจดำเนินการสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้าแม้ว่าธุรกรรมดังกล่าวจะไม่เหมาะสมสำหรับลูกค้า

6.7 ลูกค้าเข้าใจว่าเครื่องมือที่เสนอมีลักษณะเป็น CFDs ซึ่งมูลค่าได้มาจากสินทรัพย์ใต้สิ่งอ้างอิง (หรือเครื่องมืออ้างอิง)

ซึ่งราคาของมันถูกอ้างอิงในตลาดสดหรือตลาดภายในอนาคต

6.8 ลูกค้ายอมรับว่าสำหรับวัตถุประสงค์ในการเสนอเครื่องมือการเงินโดยบริษัท

บริษัทเป็นตัวแทนเท่านั้นที่ดำเนินการสำหรับลูกค้า บริษัทจะส่งคำสั่งของลูกค้าไปยังตลาดภายนอก
(ผู้ให้สินเชื่อความสามารถ) เพื่อดำเนินการ

6.9 ลูกค้าสามารถซื้อขายผ่านบัญชีการซื้อขายของเขาตั้งแต่วันที่ 21:00 ถึงวันศุกร์ 21:00 (GMT)

ควรทราบว่า การซื้อขายของเครื่องมือการเงินบางรายการเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดเฉพาะ

บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับวันหยุดของบริษัทผ่านระบบอีเมลภายในและ/หรือเว็บไซต์ของบริษัท

6.10 บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการการลงทุนหรือบริการสนับสนุนใด ๆ

แก่ลูกค้าได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบเหตุผลที่จะทำเช่นนั้นเพื่อปกป้องสิทธิผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขอ

- 6.11 บริษัทจะเปิดบัญชีลูกค้าหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งบัญชีสำหรับลูกค้าและออกข้อมูลการเข้าถึงเพื่อให้เขาสามารถวางคำสั่งซื้อเกี่ยวกับเครื่องมือการเงินบางรายการบนแพลตฟอร์มบางรายการตกลงและเข้าใจว่าบริษัทนำเสนอบริการของตนเกี่ยวกับเครื่องมือการเงินอย่างไรก็ตามลูกค้าอาจได้รับอนุญาตให้ซื้อขายเฉพาะในเครื่องมือการเงินบางรายการเท่านั้น

7. คำแนะนำและความคิดเห็น

- 7.1 บริษัทไม่สามารถให้คำแนะนำในรูปแบบการลงทุนใด ๆ แก่ลูกค้าและลูกค้ายอมรับว่าบริการไม่รวมการให้คำแนะนำในเครื่องมือการเงินหรือตลาดหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินได้สังกัดลูกค้าเองจะตัดสินใจว่าจะจัดการบัญชีลูกค้าและวางคำสั่งซื้อและตัดสินใจที่เกี่ยวข้องตามดุลยพินิจของตนเอง
- 7.2 บริษัทจะไม่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ภาษี หรือคำแนะนำอื่น ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมใด ๆ ลูกค้าอาจต้องการหาคำปรึกษาอิสระก่อนที่จะเข้าสู่การทำธุรกรรม
- 7.3 บริษัทอาจจากเวลาที่สมควรและตามดุลยพินิจของตนเองให้ข้อมูล แนะนำ ข่าวสาร ความคิดเห็นตลาดหรือข้อมูลอื่น ๆ แก่ลูกค้า (หรือในจดหมายข่าวที่บริษัทอาจโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือให้แก่สมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรืออื่น ๆ) แต่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของบริการของบริษัทต่อลูกค้า เมื่อทำเช่นนั้น:
- (a) บริษัทจะไม่รับผิดชอบในสิ่งนั้น
 - (b) บริษัทไม่ให้คำแนะนำ รับประกันหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวหรือเกี่ยวกับผลกระทบทางภาษีหรือกฎหมายของการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
 - (c) ข้อมูลนี้ให้เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจการลงทุนของตนเองและไม่เทียบเท่ากับการให้คำแนะนำในการลงทุนหรือการโปรโมตทางการเงินที่ไม่ได้รับคำขอจากลูกค้า
 - (d) หากเอกสารนี้มีข้อจำกัดในบุคคลหรือหมวดหมู่ของบุคคลที่เอกสารนั้นเป็นไปสำหรับหรือที่จะแจกจ่ายให้กับลูกค้ายอมรับว่าเขาจะไม่ส่งต่อให้กับบุคคลหรือหมวดหมู่ของบุคคลเช่นนั้น
 - (e) ลูกค้ายอมรับว่าก่อนที่จะบริษัทจะส่งเอกสารนั้น บริษัทอาจมีการดำเนินการตามเอกสารนั้นเองหรือใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นฐาน บริษัทไม่ได้แสดงถึงเวลาที่ลูกค้าได้รับและไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะได้รับข้อมูลดังกล่าวในเวลาเดียวกันกับลูกค้าคนอื่น ๆ
- 7.4 เข้าใจว่าข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทให้หรือที่มีอยู่อาจเปลี่ยนแปลงและอาจถูกยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. การซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์

- 8.1 เมื่อข้อกำหนดมีผลตามยอมรับตามย่อหน้า 5.1 ลูกค้าจะต้อง:

- (a) ดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มการซื้อขาย
ที่มีอยู่บนไลนที่เว็บไซต์และ/หรือเข้าถึงบัญชีของเขาผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้เว็บของบริษัท

(ซอฟต์แวร์)

- (b) รับรหัสเข้าถึงผ่านทางอีเมลและเป็นพิเศษ
ข้อมูลการเข้าถึงเพื่อให้เข้าสู่แพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อซื้อขายเครื่องมือการเงิน
- 8.2 ขอซอฟต์แวร์ที่อาจถูกพัฒนาโดยฝ่ายอื่นนอกเหนือจากบริษัท
รองรับโปรโตคอลความปลอดภัยข้อมูลที่เข้ากันได้กับโปรโตคอลที่บริษัทใช้
- 8.3 ลูกค้าต้องรับผิดชอบเองต่อคำสั่งที่ส่งและ/หรือได้รับผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายจากลูกค้าหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
- 8.4 ลูกค้าต้องรักษาความลับของรหัสเข้าถึงตลอดเวลา
หากในกรณีใดๆลูกค้าเปิดเผยรหัสเข้าถึงให้กับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆที่เกิดขึ้นรวมถึงการสูญเสียทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โดยเว้นแต่มีข้อตกลงอื่นใดในสัญญา
ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อการซื้อขายและ/หรือสัญญาทั้งหมดที่ดำเนินการด้วยรหัสเข้าถึงของตน
แม้ว่าการดำเนินการเช่นนั้นอาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย
- 8.5 ลูกค้าต้องแจ้งบริษัททันทีหากทราบว่ารหัสเข้าถึงถูกใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการซื้อขายหรือวัตถุประสงค์อื่นๆ
ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่สามารถระบุได้ในกรณีที่มีบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ลูกค้าหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่แพลตฟอร์มการช
อขายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากลูกค้า
- 8.6 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายชั่วคราวหรือถาวรเพื่อให้มั่นใจและ/หรือเรียกค
งการดำเนินการแบบเรียลไทม์ของแพลตฟอร์มการซื้อขายและปกป้องสิทธิ์ของบริษัทหรือลูกค้าหรือทั้งสองฝ่าย
ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทอาจพิจารณาเห็นสมควร บริษัทอาจปิดบัญชีการซื้อขายของลูกค้าในกรณีเช่นนั้น
- 8.7 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆหากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลได้รับข้อมูลใดๆที่เกี่ยวกับการซื้อขายของลูกค้าฝ
านทางการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่นๆ
- 8.8 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับความสูญเสียใดๆรวมถึงการสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้นกับลูกค้าเนื่องจากไม่
สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายได้ หากเกิดขึ้นด้วยเหตุผลต่อไปนี้:
- (a) เนื่องจากลูกค้าไม่ได้ทำการอัปเดตซอฟต์แวร์ตามที่กำหนด
 - (b) เนื่องจากความล้มเหลวของระบบเครื่องจักรกลซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์โทรคมนาคมหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถควบคุม
ได้โดยลูกค้าหรือบริษัท
 - (c) เนื่องจากการล้มเหลวของอินเทอร์เน็ต

- 8.9 บริษัทรับประกันขอบในการบำรุงรักษาแพลตฟอร์มการซื้อขายและระบบที่เกี่ยวข้องอัปเดต
 ดังนั้นลูกค้ายอมรับว่าบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจดำเนินการบำรุงรักษาที่อาจรวมถึงปิดเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นใหม่หรือรีเฟรชเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้แพลตฟอร์มการซื้อขายหรือระบบที่เกี่ยวข้องทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลการดำเนินการเหล่านี้อาจทำให้แพลตฟอร์มการซื้อขายและ/หรือระบบที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงได้ในเวลาหนึ่ง
 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่รับประกันขอบใดๆสำหรับความสูญเสียใดๆรวมถึงการสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว
- 8.10 ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทไม่ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือผู้ให้บริการไฟฟ้า และด้วยเหตุนี้ ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่รับประกันขอบในกรณีที่ไม่สามารถให้บริการการลงทุหรือบริการรองที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงนี้ได้
 หากเกิดข้อผิดพลาดดังกล่าวจากการล่มเหลวของบริการอินเทอร์เน็ตหรือไฟฟ้า ดังนั้น คำสั่งใด ๆ ที่ถูกส่งโดยลูกค้าหรือ ในนามของลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทหรือทางอีเมลจะถือว่าได้รับการรับทราบเมื่อบริษัทบันทึกคำสั่งดังกล่าวว่าได้รับการดำเนินการแล้ว
- 8.11 หากเพราะเหตุใดก็ตามที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อส่งคำสั่งเพื่อซื้อขายเครื่องมือการเงิน
 ลูกค้าสามารถติดต่อแผนกโทรกรทางอีเมลที่ support@htfx.com เพื่อส่งคำสั่งเสียง
 ควรทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งเสียงดังกล่าวเมื่อผู้ดำเนินงานในแผนกโทรกรไม่พอใจกับความชัดเจนของคำสั่งหรือความชัดเจนของคำสั่งของลูกค้า ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว
 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการขอให้ลูกค้าส่งคำสั่งผ่านทางอื่น ๆ ลูกค้ายอมรับว่าในเวลาที่มีการกระแสนุกรมมาก อาจมีความล่าช้าในการติดต่อโทรศัทพ์กับสมาชิกในแผนกโทรกรโดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศตลาดที่สำคัญ
- 8.12 ลูกค้ายอมรับว่าเมื่อใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท ลูกค้าต้อง:
- ให้แน่ใจว่าระบบคอมพิวเตอร์ของตนอยู่ในสภาพดีและเหมาะสมสำหรับการใช้งานกับแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท
 - ทดสอบและให้ข้อมูลตามที่บริษัทพิจารณาเหมาะสมในการตรวจสอบว่าระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้าเป็นไปตามความต้องการที่บริษัทแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นประจำ
 - ตรวจสอบไวรัสอย่างสม่ำเสมอ
 - แจ้งบริษัททันทีเมื่อมีการทำธุรกรรมหรือคำสั่งที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งลูกค้าทราบหรือสงสัย และหากอยู่ในควบคุมของลูกค้าให้หยุดใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว และ
 - ไม่ให้หึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลูกค้าเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทหรือให้ผู้อื่นใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจนกว่าลูกค้าจะออกจากแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท
- 8.13 ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทเป็นคู่สัญญาเดียวในเกี่ยวกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม
 และด้วยเหตุนี้ลูกค้าจะไม่ดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำผิดภายใต้ความผิด การละเมิดสัญญาหรืออื่น ๆ ต่อผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และ/หรือผู้ให้บริการเทคโนโลยีบุคคลที่สามที่ช่วยให้ได้รับแพลตฟอร์มจากบริษัท

9. นโยบายการดำเนินคำสั่ง

- 9.1 บริษัทจะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดในการได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า (กล่าวคือการดำเนินการที่ดีที่สุด) เมื่อดำเนินการคำสั่งหรือเมื่อได้รับและส่งคำสั่งการดำเนินการ
- 9.2 ภาพรวมทั่วไปของนโยบายการดำเนินคำสั่งของบริษัทและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเครื่องมือการเงินจะระบุโดยละเอียดในเอกสารนโยบายการดำเนินคำสั่ง (ตามที่แก้ไขจากเวลาที่เว็บไซต์ของบริษัท) ที่มีอยู่ตลอดเวลาในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเอกสารนี้ถูกนำเข้าไปในข้อตกลงนี้อย่างเต็มที่และเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้
- 9.3 โดยเข้าใจในข้อตกลงนี้ลูกค้ายินยอมโดยชัดแจ้งกับนโยบายการดำเนินคำสั่ง
- 9.4 โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อบังคับใด ๆ ของข้อตกลงนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายการดำเนินคำสั่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขทุกครั้งในนโยบายนี้จะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัทและสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยผู้ใดก็ได้
- 9.5 โดยการยอมรับนโยบายการปฏิบัติคำสั่งซื้อ ลูกค้ายอมรับและยินยอมว่า บริษัทอาจดำเนินการและ/หรือรับและส่งคำสั่งซื้อเพื่อดำเนินการภายนอกตลาด

10. การเปิดเผยความเสี่ยงทั่วไป

- 10.1 บริษัทไม่สามารถรับประกันเงินทุนเริ่มต้นของลูกค้าหรือมูลค่าของลูกค้าในเวลาใด ๆ หรือเงินที่ลงทุนในเครื่องมือการเงินใด ๆ ลูกค้ายอมรับและยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัดว่า มูลค่าของการลงทุนในเครื่องมือการเงินอาจลดลงหรือเพิ่มขึ้นและมีความเป็นไปได้ว่าการลงทุนอาจกลายเป็นค่าเป็นศูนย์ ลูกค้ายอมรับและยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัดว่าเขามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความสูญเสียและความเสียหายจากการซื้อและ/หรือขายเครื่องมือการเงินใด ๆ ลูกค้าไม่ควรลงทุนโดยตรงหรือโดยอ้อมในเครื่องมือการเงินใด ๆ หากลูกค้าสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับความเหมาะสมของการลงทุนใด ๆ เขาควรขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ
- 10.2 ลูกค้ารับรองว่าเขาได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงต่อไปนี้และความสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้น:
- (a) ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพก่อนหน้าของเครื่องมือการเงินไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพปัจจุบันและ/หรือประสิทธิภาพในอนาคต การใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ไม่เป็นการทำนายที่มั่นคงหรือปลอดภัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพปัจจุบันของเครื่องมือการเงินที่ข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงถึง;

- (b) บางเครื่องมือการเงินอาจไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดทันทีเช่นเดียวกับความต้องการที่ลดลงและลูกค้าอาจไม่สามารถขายได้หรือรับข้อมูลค่าของเครื่องมือการเงินเหล่านี้หรือขอบเขตของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องได้ง่าย;
- (c) เมื่อเครื่องมือการเงินถูกซื้อขายในสกุลเงินที่แตกต่างจากสกุลเงินของประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่ การเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีผลกระทบที่เป็นลบต่อมูลค่าราคาและประสิทธิภาพของเครื่องมือการเงิน;
- (d) เครื่องมือการเงินในตลาดต่างประเทศอาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่แตกต่างจากความเสี่ยงทั่วไปของตลาดในประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่ ในบางกรณีความเสี่ยงเหล่านี้อาจมีมากกว่าโอกาสในการทำกำไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายในตลาดต่างประเทศยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน;
- (e) เครื่องมือการเงินที่เป็นสินทรัพย์อนุพันธ์ (เช่น ตัวเลือก อนาคต ฟอรัเวิร์ด สวอป สัญญาต่าง ๆ) อาจเป็นการทำธุรกรรมที่ไม่มีการส่งมอบทันทีที่ให้ออกโอกาสในการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา สินค้า ดัชนีตลาดหุ้นหรือราคาหุ้นที่เรียกว่าสินทรัพย์ได้หลังค่างมูลค่าของเครื่องมือการเงินอนุพันธ์อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาของหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ได้หลังค่างอื่น ๆ ที่เป็นวัตถุประสงค์ของการซื้อขาย;
- (f) ลูกค้าต้องไม่ซื้อเครื่องมือการเงินอนุพันธ์เว้นแต่เขายอมรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดที่เขาลงทุนและค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น;
- (g) ก่อนที่จะสมัครบัญชี ลูกค้าควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าการลงทุนในเครื่องมือการเงินที่เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับเขาในแง่ของสถานการณ์และทรัพยากรทางการเงินของเขา;
- (h) ลูกค้าต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดจากการสูญเสียทางการเงินที่เกิดจากข้อผิดพลาดของข้อมูลฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เทอร์มินัลของลูกค้า ที่อาจทำให้คำสั่งของเขาไม่ได้รับการดำเนินการตามคำสั่งของเขาหรือไม่ได้รับการดำเนินการเลย บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีเกิดข้อผิดพลาดเช่นนี้;
- (i) บริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและไม่สามารถรับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาของลูกค้าได้เนื่องจากการล่มเหลวในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการล่มเหลวของระบบไฟฟ้าสาธารณะหรือการโจมตีจากผู้แฮกเกอร์;
- (j) บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีของความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคำสั่งซื้อและ/หรือข้อความผ่านคอมพิวเตอร์หรือวิธีการสื่อสารอื่น ๆ;
- (k) ลูกค้าต้องรับผิดชอบในความเสียหายของความเสี่ยงทางการเงินใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากลูกค้าได้รับการแจ้งเตือนจากบริษัทด้วยความล่าช้าหรือไม่ได้รับการแจ้งเตือนเลย;
- (l) ลูกค้าเข้าใจว่าข้อมูลที่ถูกส่งผ่านทางอีเมลที่ไม่ได้เข้ารหัสจะไม่ได้รับการป้องกันจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต;

(m) ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงของความสูญเสียทางการเงินใด
ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงบัญชีของลูกค้าหรือข้อมูลการเข้าถึงใด ๆ;

- (n) ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงของความเสี่ยงทางการเงินเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้; และ
- (o) ในเดือนไปตลาดที่ผิดปกติ ระยะเวลาที่คำสั่งของลูกค้าถูกส่งเพื่อดำเนินการอาจถูกขยายหรือไม่ได้ดำเนินการเลย
- 10.3 ลูกค้ายอมรับความเสี่ยงที่การซื้อขายเครื่องมือการเงินของเขาอาจเป็นหรือกลายเป็นเรื่องที่ต้องเสียภาษีและ/หรืออากรอื่น ๆ เช่นเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือสถานการณ์ส่วนบุคคลของเขา
บริษัทไม่รับประกันว่าจะไม่มีภาษีและ/หรืออากรแถมปีที่ต้องชำระ ลูกค้าควรรับผิดชอบในภาษีและ/หรืออากรอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการซื้อขายของเขา;
- 10.4 ก่อนที่ลูกค้าจะเริ่มซื้อขาย เขาควรขอรายละเอียดเกี่ยวกับค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เขาต้องรับผิดชอบ หากค่าใช้จ่ายบางรายการไม่ได้ระบุเป็นจำนวนเงิน (แต่เช่นเป็นการกระจายการซื้อขาย)
ลูกค้าควรขอคำอธิบายที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายเหล่านั้นจะหมายถึงอะไรในเงินสดเฉพาะ;
- 10.5 ลูกค้ายอมรับว่ามีความเสี่ยงจากบุคคลที่สามและยอมรับความเสี่ยงทางการเงินที่เกิดขึ้นจากนั้น;
- (a) บริษัทอาจโอนเงินที่ได้รับจากลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม (เช่น โบรกเกอร์กลาง, ธนาคาร, ตลาด, ตัวแทนจัดการ, บ้านสำนักงานหรือคู่ค้า (OTC) เพื่อเก็บรักษาหรือควบคุมเพื่อดำเนินการธุรกรรมผ่านบุคคลดังกล่าวหรือเพื่อให้ลูกค้าปฏิบัติตามหน้าที่ในการให้หลักประกัน (เช่น ความต้องการมาร์จิ้นเริ่มต้น) ในเรื่องของธุรกรรม บริษัทไม่มีความรับผิดชอบในการกระทำหรือการละเมิดของบุคคลที่สามใด ๆ ที่บริษัทจะโอนเงินที่ได้รับจากลูกค้าให้;
- (b) บริษัทจะไม่รับผิดชอบในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ การกระทำหรือการละเมิดของบุคคลที่สามที่ถูกกล่าวถึงในย่อหน้านี้;
- (c) บุคคลที่สามที่บริษัทจะโอนเงินให้อาจเก็บรักษาในบัญชีโอมินิบุคคลและอาจไม่สามารถแยกได้จากเงินของลูกค้าหรือเงินของบุคคลที่สาม
ในกรณีที่บุคคลที่สามดังกล่าวเป็นบริษัทที่ล้มละลายหรือมีกระบวนการที่เกี่ยวข้องในทางกฎหมายอื่น ๆ บริษัทอาจมีเพียงความเรียกร้องที่ไม่มีหลักประกันต่อบุคคลที่สามเพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้าที่มีความเกี่ยวข้องกับบัญชีที่เกี่ยวข้อง บริษัทไม่รับผิดชอบในความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าว
- (d) บริษัทอาจฝากเงินของลูกค้ากับผู้ฝากที่อาจมีสิทธิ์เรียกร้องหรือสิทธิ์เก็บเงินเพื่อคืนเงินในที่ที่เกี่ยวข้อง;
- (e) ธนาคารหรือโบรกเกอร์ที่บริษัททำธุรกรรมกับอาจมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของลูกค้า;
- (f) บริษัทไม่สามารถและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในเรื่องความเสี่ยงทางเครดิตของลูกค้าและ/หรือสถาบันการเงิน

10.6 ลูกค้ายอมรับและยอมรับว่ามีความเสี่ยงอื่นๆ

ในการทำธุรกรรมกับเครื่องมือทางการเงินและบริการการลงทุนนอกเหนือจากที่กล่าวถึงในย่อหน้าที่ 10

10.7 ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องระบุไว้ในเอกสารเปิดเผยความเสี่ยง

(ตามที่แก้ไขจากเวลาเป็นเวลา)

ที่มีอยู่ตลอดเวลาในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ซึ่งเอกสารดังกล่าวถูกนำเข้าไปในข้อตกลงนี้อย่างเต็มที่และเป็นส่วนหนึ่งสำคัญของข้อตกลงนี้

11. ค่าธรรมเนียม

- 11.1 เพื่อให้บริการ บริษัทมีสิทธิรับค่าธรรมเนียมจากลูกค้าพร้อมกับค่าเสียในการให้บริการที่บริษัทเสียในการให้บริการ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ่ายให้กับบุคคลที่สาม)
- 11.2 ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมของบริษัทและโครงสร้างการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ค่าคอมมิชชั่น ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมการจัดหาอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท
- 11.3 ลูกค้ายอมรับและยอมรับว่าบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกค้า
- 11.4 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเอกสารกำหนดสัญญาตามดุลพินิจของบริษัทและทุกและทุกด้านของค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและค่าคอมมิชชั่น การแก้ไขทั้งหมดจะแจ้งให้ทราบลูกค้าและจะสามารถเข้าถึงได้ทันทีในเว็บไซต์ของบริษัท ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทและตรวจสอบเอกสารกำหนดสัญญาตลอดเวลา
- 11.5 โดยไม่มีผลเสียต่อข้อตกลงใดๆ ในย่อหน้านี้ ไม่สงวนสิทธิ์ของลูกค้าในการยุติข้อตกลงตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่นี่
- 11.6 ลูกค้าจะชำระเงินให้บริษัทในจำนวนเงินที่ครบถ้วน ที่สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด โดยไม่มีการตัดสินใจ การเรียกร้อง การหักหรือการถือเงิน
- 11.7 บริษัทอาจหักค่าธรรมเนียมจากเงินที่บริษัทถือในนามของลูกค้า
- 11.8 สำหรับเงินที่ครบถ้วนบริษัทมีสิทธิปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่และ/หรือดำเนินการขายเครื่องมือทางการเงินจากบัญชีการซื้อขายของลูกค้า

12. การส่งเสริม

12.1 เมื่อให้บริการแก่ลูกค้า บริษัทอาจจ่ายหรือได้รับค่าธรรมเนียม คอมมิชชั่น หรือประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่เงินจากบุคคลที่สาม

13. แพลตฟอร์มการซื้อขาย

13.1 ลูกค้ารับผิดชอบเองในการให้และรักษาอุปกรณ์ที่เข้ากันได้ที่จะใช้ในการเข้าถึงและใช้แพลตฟอร์ม (ที่ใช้)

ซึ่งรวมถึงอย่างน้อยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต (ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่ใช้)

การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเป็นคุณลักษณะที่สำคัญและลูกค้าต้องรับผิดชอบเองในค่าธรรมเนียมใดๆ

ที่จำเป็นเพื่อเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

13.2 ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าเขาได้ติดตั้งและนำมาใช้เครื่องมือการป้องกันที่เหมาะสมเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของเขาและเขาได้ดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันระบบของเขาจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือวัสดุที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมอื่น ๆ เช่นอุปกรณ์

ข้อมูลหรือข้อมูลนี้อาจเป็นอันตรายต่อเว็บไซต์แพลตฟอร์มหรือระบบอื่น ๆ ของบริษัท

ลูกค้ายังรับรองว่าจะปกป้องบริษัทจากการส่งเสริมที่ผิดกฎหมายของไวรัสคอมพิวเตอร์หรือวัสดุที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมอื่น ๆ ไปยังแพลตฟอร์มจากคอมพิวเตอร์ส่วนตัวหรือโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของเขา

13.3 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อลูกค้าในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของเขาล้มเหลว ทำให้เสียหาย ทำลายและ/หรือจัดรูปแบบบันทึกและข้อมูลของเขา

นอกจากนี้หากลูกค้าเกิดความล่าช้าและปัญหาความสมบูรณ์ของข้อมูลอื่น ๆ

ที่เกิดจากการกำหนดค่าฮาร์ดแวร์หรือการจัดการที่ไม่ถูกต้อง บริษัทจะไม่รับผิดชอบ

13.4 บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีขัดข้องหรือล่าช้าหรือปัญหาใด ๆ ในการสื่อสารที่ลูกค้าพบเมื่อใช้แพลตฟอร์ม

13.5 คำสั่งซื้อกับบริษัทจะถูกวางไว้บนแพลตฟอร์มโดยใช้ข้อมูลการเข้าถึงผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ตกลงและเข้าใจว่าบริษัทจะมีสิทธิ์ในการพึ่งพาและดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ

ที่ให้โดยใช้ข้อมูลการเข้าถึงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายโดยไม่ต้องสอบถามเพิ่มเติมจากลูกค้าและคำสั่งใด ๆ

เช่นนั้นจะมีผลผูกพันต่อลูกค้า

14. การวางคำสั่งและการดำเนินการ

14.1 ลูกค้าสามารถวางคำสั่งบนแพลตฟอร์มโดยใช้ข้อมูลการเข้าถึงที่บริษัทมอบให้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นหรือโดยการโทรศัพท์โดยให้ข้อมูลการระบุตัวตนที่ขอและรายละเอียดที่สำคัญ

- 14.2 บริษัทจะมีสิทธิในการพึ่งพาและดำเนินการตามคำสั่งใด ๆ
 ที่ให้โดยใช้ข้อมูลการเข้าถึงบนแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องสอบถามเพิ่มเติมจากลูกค้าและคำสั่งใด ๆ
 เช่นนั้นจะมีผลผูกพันต่อลูกค้า
- 14.3 คำสั่งที่วางผ่านโทรศัพท์จะถูกวางโดยบริษัทบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท
- 14.4 คำสั่งจะถูกดำเนินการตามนโยบายการดำเนินการคำสั่งซึ่งผูกพันกับลูกค้า
- 14.5 บริษัทจะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในการดำเนินการคำสั่ง แต่ตกลงและเข้าใจว่าถึงแม้จะมีความพยายามที่เหมาะสมของบริษัท การส่งเสริมหรือดำเนินการอาจไม่สามารถบรรลุผลเสมอได้เสมอเนื่องจากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือควบคุมของบริษัท

15. การปฏิเสธการดำเนินการคำสั่ง

- 15.1 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทจะมีสิทธิที่จะปฏิเสธตามดุลพินิจการให้บริการการลงทุนหรือบริการรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการคำสั่งเพื่อการซื้อขายเครื่องมือการเงินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบลูกค้า
- 15.2 โดยไม่มีผลต่อสิทธิข้างต้น
 บริษัทจะปฏิเสธการดำเนินการคำสั่งเมื่อบริษัทมีเหตุผลที่เหมาะสมที่จะเชื่อว่าการดำเนินการคำสั่งของลูกค้าอาจ:
- (a) มีผลต่อการทำงานของตลาดอย่างรีบร้อน;
 - (b) เป็นการใช้ข้อมูลลับที่เป็นสิทธิพิเศษอย่างน่าเชื่อถือ;
 - (c) เป็นการช่วยเหลือในการฟอกเงินของเงินที่ผิดกฎหมายและ/หรือเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ;
 - (d) มีผลต่อความเชื่อถือหรือการดำเนินการอย่างรีบร้อนของแพลตฟอร์มการซื้อขาย; หรือ
 - (e) เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องมือการเงิน
- แต่มีเงินมาร์จิ้นฟรีไม่เพียงพอในบัญชีการซื้อขายที่เกี่ยวข้องในการครอบคลุมการซื้อเช่นนั้นและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 15.3 บริษัทสงวนสิทธิในการปฏิเสธการดำเนินการสั่งซื้อที่รอดำเนินการและ/หรือปรับเปลี่ยนราคาเปิด/ปิดของคำสั่งซื้อหากเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรืออื่น ๆ
- 15.4 ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการสั่งซื้อขายเครื่องมือการเงินตามยอมรับนี้
- 15.5 ลูกค้ายอมรับว่าหากบริษัทปฏิเสธการดำเนินการของลูกค้าภายใต้ย่อหน้านี้
 หน้าที่ของลูกค้าภายใต้ข้อตกลงจะไม่ได้รับผลกระทบ
- 15.6 โดยไม่มีผลกระทบต่อข้อบังคับอื่นใดในที่นี้ บริษัทมีสิทธิเมื่อใดก็ตามและตามดุลยพินิจของบริษัท

โดยไม่ต้องให้ข้อความแจ้งให้ทราบหรืออธิบายใด ๆ แก่ลูกค้าในการจำกัดกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้า การยกเลิกคำสั่งซื้อ การปฏิเสธหรือปฏิเสธการส่งหรือดำเนินการใด ๆ ตามคำสั่งของลูกค้า และลูกค้าไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ

ความเสียหาย การปฏิบัติตามรายละเอียดหรือการขัดแย้งใดๆ จากบริษัท ในกรณีต่อไปนี้:

- (a) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารถูกขัดขวาง
- (b) เนื่องจากคำขอของหน่วยงานกำกับดูแลหรือควบคุมของไซปรัสหรือคำสั่งศาลหรือหน่วยงานป้องกันการฉ้อโกงหรือการล้างเงิน
- (c) เมื่อความถูกต้องตามกฎหมายหรือความเป็นจริงของคำสั่งอยู่ในข้อสงสัย
- (d) เกิดเหตุการณ์ฟอรัสมาเจอร์
- (e) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดสัญญาของลูกค้า
- (f) บริษัทได้ส่งหมายเลิกสัญญาถึงลูกค้า;
- (g) ระบบของบริษัทปฏิเสธคำสั่งเนื่องจากมีการบังคับขีดจำกัดในการซื้อขาย;
- (h) ภายใต้อิทธิพลตลาดที่ผิดปกติหรือ
- (i) ลูกค้าไม่มีเงินเพียงพอในยอดคงเหลือของเขาสำหรับคำสั่งที่เฉพาะเจาะจง

16. การกระทำที่ห้าม.

16.1 ไม่อนุญาตให้ลูกค้าดำเนินการดังต่อไปนี้เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม(s):

- (a) ใช้ซอฟต์แวร์ใดก็ได้ซึ่งใช้การวิเคราะห์ปัญญาประดิษฐ์กับระบบและ/หรือแพลตฟอร์มของบริษัท;
- (b) รับฟัง ตรวจสอบ ทำลาย หรือแก้ไขการสื่อสารใด ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจสำหรับเขา;
- (c) ใช้ประเภทใดๆ ของแมลงมุม, ไวรัส, ไวรัส, ทروجัน-ฮอรัส, นาฬิการะเบิดหรือรหัสอื่น ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อบิดเบือน, ลบ, ทำลายหรือแยกชิ้นส่วนของแพลตฟอร์มหรือระบบสื่อสารหรือระบบใด ๆ ของบริษัท;
- (d) ทำใดๆ ซึ่งอาจละเมิดความสมบูรณ์ของระบบคอมพิวเตอร์หรือแพลตฟอร์มของ บริษัท หรือทำให้ระบบเหล่านั้นเกิดความผิดปกติหรือหยุดการทำงานของมัน;
- (e) เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงอย่างผิดกฎหมาย วิเคราะห์โครงสร้างย้อนกลับหรือหลีกเลี่ยงมาตรการความปลอดภัยใด ๆ ที่บริษัท ได้ใช้บนแพลตฟอร์ม(s) หรือ
- (f) การกระทำใดๆ ที่อาจทำให้เกิดการเข้าถึงหรือใช้งานแบบไม่เป็นไปตามกฎหรือไม่ได้รับอนุญาตของแพลตฟอร์ม(s)

16.2 การกระทำที่เป็นลักษณะการใช้กำไรอย่างไม่ถูกต้องถูกห้ามอย่างเคร่งครัด การซื้อขายที่ไม่ถูกต้องรวมถึง การใช้กำไรจากการตั้งราคา, การใช้กำไรจากการไม่มีการแลกเปลี่ยน, การใช้กำไรจากความล่าช้าในการดำเนินการ, การใช้กำไรจากการซื้อขายแบบรวมค่าคอมมิชชั่น, การใช้กำไรจากข้อผิดพลาดของระบบ, การใช้กำไรจากเครดิต/โบนัส, การใช้กำไรจากโปรโมชั่น, การใช้กำไรจากบัญชีหลายบัญชี เป็นต้น

- (a) การใช้กำไรจากการตั้งราคา
ลูกค้าอาจมีการใช้กลยุทธ์การแก้ไขตลาดโดยการเพิ่มหรือลดราคาในตลาดเฉพาะเพื่อกระทำให้มีผลต่อมูลค่าของสินทรัพย์ในพื้นฐาน ผู้ซื้อขายเหล่านี้อาจวางคำสั่งกับ HTFX พร้อมกันหรือล่วงหน้าเพื่อหวังผลต่างๆ และได้รับประโยชน์จากการแก้ไขราคา

- ลูกค้าอาจใช้การละเมิดบัญชีไม่มีการแลกเปลี่ยนโดยการวางคำสั่งเพื่อสินค้าที่เฉพาะเจาะจง เช่น ทองคำ (XAUUSD) เพื่อพยายามใช้ประโยชน์จากบัญชีไม่มีการแลกเปลี่ยนโดยการป้องกันตำแหน่งกับโบรกเกอร์อื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อเหตุผลทางศาสนาหรือจริยธรรมการซื้อขายจริง
- (c) การใช้กำไรจากความล่าช้าในการดำเนินการ
การใช้ประโยชน์จากการเสนอราคาหรือความล่าช้าในการดำเนินการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านการใช้เทคโนโลยีการซื้อขายที่เร็ว
สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าได้กำไรจากความแตกต่างในการจับเวลาข้อมูลตลาดและการดำเนินการซื้อขาย
ทำให้ตลาดไม่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
- (d) การใช้กำไรจากการซื้อขายแบบสกด
กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดอย่างรวดเร็ว
การสกดเป็นการดำเนินการซื้อขายหลายครั้งภายในช่วงเวลาสั้นๆ
(โดยทั่วไปเปิดและปิดการซื้อขายภายในนาทีหรือเปิดและปิดด้วย "ตำแหน่งป้องกัน"
เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกมองว่าเป็นการซื้อขายแบบสกด) เพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวราคาเล็กน้อย
โดยมักจะใช้เทคโนโลยีการซื้อขายที่เร็ว สิ่งนี้อาจทำให้ได้ประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรมเทียบกับผู้เข้าร่วมตลาดคนอื่น
- (e) การใช้กำไรจากการซื้อขายแบบรวมค่าคอมมิชชั่น
ลูกค้ามีการซื้อขายในความถี่สูงหรือซื้อขายแบบป้องกันเพื่อสร้างค่าคอมมิชชั่น/เงินคืน
- (f) การใช้กำไรจากข้อผิดพลาดของระบบ
ลูกค้าอาจใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดทางเทคนิคหรือช่องโหว่บางอย่างในแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อได้ประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม
การละเมิดนี้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดหรือจุดอ่อนในการดำเนินการของระบบเพื่อดำเนินการซื้อขายในราคาหรือภายใต้เงื่อนไขที่ไม่สามารถทำได้ตามปกติ
- (g) การใช้กำไรจากเครดิต/โบนัส
การละเมิดเครดิตหรือโบนัสเกิดขึ้นเมื่อนักซื้อขายใช้กลยุทธ์การโปรโมทหรือสิ่งส่งเสริมจากบริษัทหลักทรัพย์หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายเพื่อประโยชน์ของตนโดยใช้วิธีการหลอกลวง
กลยุทธ์ที่พบบ่อยรวมถึงการเปิดบัญชีหลายบัญชีในโบรกเกอร์ต่างๆ
เพื่อเรียกร้องโบนัสโปรโมทอย่างต่อเนื่องและดำเนินการซื้อขายแบบป้องกันโดยใช้กลยุทธ์อย่างชาญฉลาด
บางครั้งอาจมีการดำเนินการซื้อขายที่เสี่ยงสูงเพื่อทำให้เกิดเงื่อนไขสำหรับการถอนโบนัส
- (h) การใช้กำไรจากการมีบัญชีหลายบัญชี
ลูกค้ามีการละเมิดการใช้บัญชีหลายบัญชีโดยการเปิดบัญชีหลายบัญชีภายใต้ชื่อเดียวกันหรือชื่อที่แตกต่างกัน
สิ่งนี้ช่วยให้บุคคลหรือกลุ่มต่างๆ รวมถึงตัวแทนโบรกเกอร์ (IB)
สามารถกดตั้งค่าการกระทำในตลาดและสร้างค่าคอมมิชชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การละเมิดอาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินการซื้อขายที่ประสานงานกัน
การซื้อขายที่ตรงกันหรือการใช้ประโยชน์จากโอกาสอาร์บิเทรจภายในตลาด
วัตถุประสงค์หลักมักเกี่ยวข้องกับการสูงสุดของการเล่นลิ่วในโบนัสหรือเครดิต

ซึ่งทำให้ตลาดไม่เป็นธรรมและเงื่อนไขการซื้อขายเปลี่ยนไป

การเบียดเสียดตลาดและเงื่อนไขการซื้อขาย

(i) การละเมิดการโปรโมท

การละเมิดโปรโมชันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใช้ประโยชน์จากข้อเสนอโปรโมชันหรือสิ่งส่งเสริม เช่น

การให้ความสามารถจำกัดสูงชัน, โบนัส, ค่าใช้จ่ายในการตลาด, เงินคืน เป็นต้น

ที่บริษัทให้เพื่อประโยชน์ของตนเอง

สามารถเกี่ยวข้องกับปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือข้อกำหนดของโปรโมชันเพื่อสูงสุดในการได้รับผลประโยชน์ส่วนตัว

โดยใช้วิธีการหลอกลวงหรือการทุจริต ตัวอย่างเช่นการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ใน

เงื่อนไขโปรโมชัน, การสร้างบัญชีหลายบัญชีเพื่อเรียกรับโบนัสหลายครั้ง,
หรือมีกิจกรรมที่ห้ามเพื่อมีสิทธิ์รับรางวัลโปรโมชัน
พฤติกรรมเช่นนี้ไม่เพียงแต่ละเมิดความยุติธรรมที่ตั้งใจของการเสนอโปรโมชัน
แต่ยังสร้างผลกระทบทางกฎหมายและการเงินสำคัญสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

17. บัญชีลูกค้า

- 17.1 มีข้อตกลงและเข้าใจว่าประเภทของบัญชีลูกค้าที่ต่างกันที่บริษัทเสนอและลักษณะของบัญชีลูกค้าเหล่านั้นพบได้บนเว็บไซต์และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามดุลยพินิจของบริษัทและตามข้อ 31 ต่อไปนี้
- 17.2 บัญชีลูกค้าจะถูกเปิดใช้งานเมื่อลูกค้าฝากเงินฝากเงินเริ่มต้นขั้นต่ำตามที่บริษัทกำหนดและแก้ไขจากเวลาที่สมควรจากเวลาสู่เวลา ยอดฝากเงินเริ่มต้นขั้นต่ำอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของบัญชีลูกค้าที่เสนอให้กับลูกค้า

18. บัญชีลูกค้าที่ไม่ใช้งานและไม่มีการกิจกรรม

- 18.1 หากบัญชีของลูกค้าไม่มีการกิจกรรมเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาหกเดือนหรือมากกว่า (เช่น ไม่มีการซื้อขาย ถอนเงิน หรือฝากเงิน) บัญชีอาจถูกคิดค่าบำรุงรักษารายเดือนซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามประเภทของบัญชีลูกค้าหรือเครื่องมือการเงินค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเมื่อถูกใช้งานแล้ว สามารถหาได้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 18.2 หากไม่มีการซื้อขายหลังจากการถอนเงินในบัญชีของลูกค้า บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีของลูกค้าชั่วคราวและทำให้เป็นบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน
เงินในบัญชีที่ไม่มีการใช้งานจะยังคงเป็นเงินที่เป็นหนี้ของลูกค้าและบริษัทจะทำการเก็บบันทึกและคืนเงินดังกล่าวตามคำขอร้องของลูกค้าได้ทุกเมื่อ หากลูกค้าต้องการเปิดใช้งานบัญชีของลูกค้า คำขอจะต้องส่งไปยังทีมสนับสนุนทางอีเมล
- 18.3 บัญชีที่ไม่มีการใช้งานจะถูกคิดค่าบำรุงรักษาประจำปีในอัตรา 25
ดอลลาร์สหรัฐหรือจำนวนเงินทั้งหมดในบัญชีถ้ายอดเงินฟรีในบัญชีน้อยกว่า 25 ดอลลาร์สหรัฐ
จะไม่มีค่าใช้จ่ายหากยอดเงินฟรีเป็นศูนย์ ดังนั้น บัญชีทั้งหมดที่มียอดเงินฟรีเป็นศูนย์จะถูกปิดลง

19. LIEN, NETTING AND SET-OFF.

- 19.1 บริษัทจะมีสิทธิ์เก็บเงินมัดจำทั้งหมดที่ถือโดยบริษัทหรือบริษัทในเครือหรือผู้ถือชื่อในนามของลูกค้าจนกว่าหนี้ของเขาจะชำระสำรองไว้
- 19.2 หากจำนวนรวมที่ต้องจ่ายโดยลูกค้าเท่ากับจำนวนรวมที่ต้องจ่ายโดยบริษัท จะทำให้หนี้สินที่เป็นของกันและยกเลิกกันโดยอัตโนมัติ

- 19.3 หากจำนวนรวมที่ต้องจ่ายโดยฝ่ายหนึ่งมากกว่าจำนวนรวมที่ต้องจ่ายโดยฝ่ายอีกฝ่าย ฝ่ายที่มีจำนวนรวมมากกว่าจะต้องจ่ายเงินเกินไปให้กับอีกฝ่ายและหน้าที่ทั้งหมดในการชำระเงินจะถือว่าสมบูรณ์และชำระแล้ว
- 19.4 บริษัทมีสิทธิในการรวมบัญชีของลูกค้ำทั้งหมดหรือบางส่วนที่เปิดในชื่อของลูกค้ำและรวมยอดคงเหลือในบัญชีเหล่านั้นและตัดยอดคงเหลือเหล่านั้นในกรณีที่สิ้นสุดของข้อตกลง

20. ความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าถึง

- 20.1 ลูกค้ายินยอมที่จะเก็บความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลการเข้าถึงหรือหมายเลขบัญชีลูกค้ำของตนให้กับบุคคลที่สามใด ๆ คน
- 20.2 ลูกค้ำไม่ควรเขียน Access Data ลงบนกระดาษ หากลูกค้ำได้รับการแจ้งเตือน Access Data ทางเขียน ลูกค้ำต้องทำลายการแจ้งเตือนนั้นทันที
- 20.3 ลูกค้ำตกลงที่จะแจ้งบริษัททันทีหากเขารู้หรือสงสัยว่าข้อมูลการเข้าถึงหรือหมายเลขบัญชีลูกค้ำของเขาได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
บริษัทจะดำเนินการเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลการเข้าถึงดังกล่าวต่อไปและจะออกข้อมูลการเข้าถึงทดแทน
ลูกค้ำจะไม่สามารถวางคำสั่งซื้อใด ๆ ได้จนกว่าจะได้รับข้อมูลการเข้าถึงทดแทน
- 20.4 ลูกค้ายินยอมว่าเขาจะร่วมมือกับการสอบสวนใด ๆ ที่ บริษัท อาจดำเนินการเกี่ยวกับการใช้งานที่ผิดหรือสงสัยในการใช้ข้อมูลการเข้าถึงหรือหมายเลขบัญชีของลูกค้ำ ลูกค้ำ
- 20.5 ลูกค้ายอมรับว่า บริษัทไม่รับผิดชอบหากบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงข้อมูลรวมถึงที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการเข้าถึงและหมายเลขบัญชีลูกค้ำเมื่อข้อมูลดังกล่าวถูกส่งผ่านระหว่างฝ่ายหรือฝ่ายอื่น ๆ
โดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านเครือข่าย ไปรษณีย์ โทรศัพท์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
- 20.6 หาก บริษัท ได้รับข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าข้อมูลการเข้าถึงหรือหมายเลขบัญชีของลูกค้ำอาจได้รับจากบุคคลที่ไม่มีสิทธิ บริษัทอาจตัดสิทธิในการใช้บัญชีของลูกค้ำโดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้ำ

21. กฎระเบียบการจัดการเงินของลูกค้ำ

- 21.1 บริษัทอาจถือเงินของลูกค้ำและเงินของลูกค้ำอื่นในบัญชีเดียวกัน (บัญชีออมนิบัส)

21.2 บริษัทจะไม่รายงานกำไรหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินของลูกค้า

(นอกจากกำไรที่ได้จากการซื้อขายธุรกรรมจากบัญชีลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้) และลูกค้าสิทธิทั้งหมดในดอกเบี้ย

- 21.3 บริษัทอาจฝากเงินของลูกค้าในเงินฝากรายวันและอนุญาตให้เก็บดอกเบี้ยใดๆ ที่ได้รับไว้
- 21.4 บริษัทอาจฝากเงินของลูกค้ากับบุคคลที่สาม (เช่น โกงคลัง, ธนาคาร, ตลาด, ตัวแทนจัดการ, บ้านล้างเงินหรือคู่ค้า OTC) ซึ่งอาจมีสิทธิประกัน, ข้อเท็จจริงหรือสิทธิในการตั้งชำระเงินเกี่ยวกับเงินดังกล่าว
- 21.5 เงินของลูกค้าอาจถูกเก็บไว้ในามนของลูกค้ากับโบรกเกอร์ระหว่าง, ธนาคาร, ตลาด, ตัวแทนจัดการ, บ้านกลาง, หรือคู่ค้า OTC ในกรณีที่บุคคลนั้นล้มละลายหรือล้มเหลวในทางอื่น ๆ, เงินของลูกค้าอาจถูกจัดการในทางที่แตกต่างจากการจัดการที่จะใช้งานถ้าเงินถูกเก็บไว้ในบัญชีที่แยกจากกัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสามารถในการชำระหนี้, การกระทำหรือประการขาดทุนของบุคคลที่สามที่ถูกอ้างถึงในย่อหน้านี้
- 21.6 บริษัทจะโอนเงินให้กับบุคคลที่สามที่อาจถือเงินไว้ในบัญชีโอมนิบัสและอาจไม่สามารถแยกได้ว่าเงินนั้นเป็นเงินของลูกค้าหรือเป็นเงินของบุคคลที่สาม ในกรณีที่บุคคลที่สามเกิดการล้มละลายหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องใดๆ บริษัทอาจมีเรื่องเรียกร้องที่ไม่มีหลักประกันต่อบุคคลที่สามเพื่อที่จะเรียกร้องในามนของลูกค้า และลูกค้าจะต้องเผชิญกับความเสียหายที่บริษัทได้รับจากบุคคลที่สามอาจไม่เพียงพอต่อการชำระค่าเรียกร้องของลูกค้าที่มีเรื่องเรียกร้องในบัญชีที่เกี่ยวข้อง บริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นใดๆ
- 21.7 ได้ตกลงว่า บริษัทจะมีสิทธิในการโอนเงินของลูกค้าให้กับผู้สืบทอดหรือผู้รับมอบหมายหรือผู้ซื้อ โดยมีการแจ้งลูกค้าล่วงหน้าเป็นเวลาสิบวันทำการ สำหรับวัตถุประสงค์ของย่อหน้า 39.2 ของข้อตกลงนี้

22. การฝากเงินและการถอน

- 22.1 ลูกค้าสามารถฝากเงินเข้าบัญชีลูกค้าได้ตลอดระหว่างข้อตกลงนี้ การฝากเงินจะผ่านวิธีการและสกุลเงินที่บริษัทยอมรับตามที่ได้รับการแก้ไขจากเวลาไปเวลา ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกการฝากเงินแสดงบนเว็บไซต์
- 22.2 บริษัทจะมีสิทธิในการขอเอกสารยืนยันที่มาของเงินที่ฝากเข้าบัญชีลูกค้าได้ตลอดเวลา บริษัทจะมีสิทธิในการปฏิเสธการฝากเงินของลูกค้าหากบริษัทไม่พอใจในความถูกต้องของที่มาของเงิน
- 22.3 หากลูกค้าฝากเงิน บริษัทจะเครดิตบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้องด้วยจำนวนที่ได้รับจริงๆ โดยบริษัทภายในหนึ่งวันทำการหลังจากจำนวนเงินได้รับการเคลียร์ในบัญชีธนาคารของบริษัท

- 22.4 หากเงินที่ส่งโดยลูกค้าไม่ได้ถูกฝากเข้าบัญชีลูกค้าเมื่อควรจะเป็น
ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบและขอจากบริษัทให้ดำเนินการสอบสวนทางการเงินของการโอนเงิน
ลูกค้ายินยอมว่าค่าใช้จ่ายของการสอบสวนจะต้องชำระโดยลูกค้าและหักจากบัญชีลูกค้าหรือจ่ายโดยตรงให้กับธนาคารที่ดำเนินการสอบสวน ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าเพื่อดำเนินการสอบสวนลูกค้าจะต้องให้บริษัทด้วยเอกสารและใบรับรองที่ขอ
- 22.5 บริษัทจะดำเนินการถอนเงินของลูกค้าเมื่อบริษัทได้รับคำขอที่เกี่ยวข้องจากลูกค้าในวิธีการที่บริษัทยอมรับตลอดเวลา
- 22.6 เมื่อบริษัทได้รับคำสั่งจากลูกค้าให้ถอนเงินจากบัญชีลูกค้า บริษัทจะจ่ายจำนวนที่ระบุภายในสาม (3) วันทำการ หากคำขอต่อไปนี้ได้รับการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
- คำสั่งถอนรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด
 - คำสั่งเป็นเพื่อทำการโอนเงินไปยังบัญชีต้นทาง (ไม่ว่าจะเป็นบัญชีธนาคาร บัญชีระบบการชำระเงิน ฯลฯ) จากที่เงินถูกฝากเข้าบัญชีลูกค้าเดิมหรือตามคำขอของลูกค้าไปยังบัญชีธนาคารที่เป็นของลูกค้า
 - บัญชีที่จะทำการโอนต้องเป็นของลูกค้า
 - ณ ขณะที่จ่ายเงิน
ยอดคงเหลือของลูกค้ามีมูลค่าเกินจำนวนที่ระบุในคำสั่งถอนรวมถึงค่าธรรมเนียมการชำระเงินทั้งหมด
 - ไม่มีเหตุการณ์ที่เป็น Force Majeure ที่ขัดขวางบริษัทจากการดำเนินการถอน
- 22.7 ได้ตกลงและเข้าใจว่าบริษัทจะไม่ยอมรับการชำระเงินจากบุคคลที่สามหรือไม่ระบุชื่อในบัญชีลูกค้าและจะไม่อนุญาตให้ถอนเงินจากบัญชีของบุคคลที่สามหรือไม่ระบุชื่ออื่น
- 22.8 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำขอถอนเงินของลูกค้าที่ขอวิธีการโอนเฉพาะและบริษัทมีสิทธิ์ในการแนะนำวิธีการทดแทน
- 22.9 ค่าธรรมเนียมการชำระเงินและการโอนของบุคคลที่สามจะถูกรับผิดชอบโดยลูกค้าและบริษัทจะหักเงินออกจากบัญชีลูกค้าที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้
- 22.10 อาจมีค่าธรรมเนียมการถอน ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องสามารถพบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท.
- 22.11 ลูกค้าสามารถส่งคำขอในการโอนเงินภายในบริษัทไปยังบัญชีของลูกค้าคนอื่นที่ถือโดยบริษัท
การโอนเงินภายในจะอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัทจากเวลาไปเวลา
- 22.12 ความผิดพลาดที่บริษัททำในการโอนเงินจะถูกคืนให้กับลูกค้า ถ้าลูกค้าให้คำสั่งผิดสำหรับการโอนเงิน
บริษัทอาจไม่สามารถแก้ไขความผิดพลาดและลูกค้าอาจต้องรับความสูญเสีย

23. นโยบายการเรียกวงเงินคืน

- 23.1 บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่า "ค่าศึกษาวิจัย 200 ดอลลาร์สหรัฐ" หากมีการเรียกวงเงินกับบริษัทของคุณโดยบัตรเครดิต (ไม่ว่าจะเจตหรือไม่เจต) สำหรับเงินฝากใดๆ ที่ทำไว้ในบัญชีของคุณ
ค่านี้จะถูกใช้ในการครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการสืบสวนเพื่อพิสูจน์ว่าการฝากเงินถูกทำโดยคุณหลังจากได้รับเรียกวงเงินจากผู้ให้บริการของเรา
- 23.2 การฉ้อโกงทั้งหมดรวมถึงการฉ้อโกงด้วยบัตรเครดิตจะไม่ได้รับการยอมรับโดยบริษัทและจึงจะถูกสืบสวนอย่างเต็มที่และดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในขอบเขตที่สูงสุดของมัน ความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการของเราจะถูกดำเนินการตามกฎหมายเพื่อเรียกวงเงินคืนความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าธุรกิจทั้งหมด ค่านายความ ค่าศึกษาวิจัย ค่าทรัพยากรมนุษย์ และความสูญเสียของรายได้
- 23.3 บริษัทรักษาระบบการตรวจสอบสำหรับกิจกรรมที่ฉ้อโกงและธุรกรรมใดที่ตรวจพบจะถูกยกเลิกทันทีพร้อมกับคำสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกัธุรกรรม
บริษัทมีฐานข้อมูลของผู้ใช้ที่ถูกเพิกถอนเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ฉ้อโกงผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา
- 23.4 การเรียกวงเงินที่ทำให้เราเชื่อว่าเป็นการฉ้อโกงหากไม่มีการพยายามจากลูกค้าในการช่วยแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงิน การเรียกวงเงินที่ไม่จำเป็นทั้งหมดจะทำให้บริษัทของเราเสียค่าใช้จ่าย และดังนั้น:
- (a) เมื่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินใดๆ ที่เราตรวจพบว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสงสัย การฝากเงินที่เกี่ยวข้องจะถูกวางไว้เป็น 'รอดำเนินการ' และการตรวจสอบการตรวจสอบฉ้อโกงจะถูกดำเนินการในระหว่างเวลานี้
การเข้าถึงบัญชีของคุณจะถูกห้ามชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงของคุณ
- (b) การทบทวนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์ทำการ อย่างไรก็ตาม
อาจใช้เวลานานกว่าสำหรับการฝากเงินที่เสี่ยงต่อการทำฉ้อโกงมากขึ้นเนื่องจากการตรวจสอบฉ้อโกงที่เป็นระบบจะถูกดำเนินการโดยแผนกปฏิบัติการ ในการป้องกันเสริมเราอาจติดต่อโดยตรงกับคุณ
การฝากเงินจะถูกยกเลิกทันทีและเงินจะถูกคืนให้กับบัตรเครดิตในกรณีที่การฝากเงินถูกกำหนดว่าเป็นความเสี่ยงสูง
นอกจากนี้ มีอำนาจของเราเพื่อปิดบัญชีใดๆ (และทั้งหมด) ของคุณกับเราในกรณีเช่นนี้ คำสั่งใดๆ ที่ใช้งานอยู่จะถูกยกเลิกทันทีหากเกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตที่ฉ้อโกงเดียวกันและ/หรือบัญชี
- (c) กรณีการเรียกวงเงินที่ทำโดยบริษัทของเราและไม่สำเร็จจะทำให้จำนวนเงินถูกคืนให้เราพร้อมกับค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาและการประมวลผลรวม 400 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่า 'ศึกษาวิจัย 200 ดอลลาร์สหรัฐ' ที่กล่าวถึงข้างต้นและค่า 'ประมวลผลดำเนินการแอดมินิสเตรทีฟ 200 ดอลลาร์สหรัฐ' เพิ่มเติม)
ผ่านข้อตกลงนี้คุณให้อำนาจให้ทำการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ไปยังบัตรเครดิตของคุณ

หากค่าใช้จ่ายเหล่านี้ถูกโต้แย้งใดๆ
ที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับคำขอเหล่านี้

เราสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายใดๆ

(d) ค่าใช้จ่ายใดๆ

ที่ทำโดยเราและผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานบุคคลที่สามเพื่อการเรียกเก็บเงินและหน่วยงานเครดิตที่เหมาะสมจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำของคุณ ทำให้คะแนนเครดิตของคุณลดลง

การได้รับผลกระทบเป็นเวลาขั้นต่ำ 7 ปี หลังจากที่เกิดขึ้น จะไม่มีการยอมรับการชำระหนี้ใด ๆ แล้ว เราจะยอมรับเฉพาะการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น
แผนกตำรวจท้องถิ่นของบริษัทจะได้รับแจ้งและจะดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(e) นอกจากนี้ บริษัทจะใช้สิทธิในการบล็อกแพลตฟอร์มของตนและยุดิบัญชีของลูกค้า ด้วยเหตุนี้ กำไรหรือรายได้ใด ๆ อาจถูกยึด และบริษัทสงวนสิทธิในการแจ้งให้บุคคลที่สามทราบ บริษัทกำลังพัฒนาเครื่องมือเพื่อตรวจสอบกิจกรรมทุจริตและการตัดสินใจในกรณีที่มีจากกิจกรรมดังกล่าวจะถูกตัดสินโดยบริษัทและการตัดสินใจใด ๆ ที่ทำขึ้นจะเป็นเรื่องสุดท้ายและไม่สามารถเจรจาได้

(f) เราสงวนสิทธิในการหักจำนวนเงินที่ถูกโต้แย้งจนกว่าการสอบสวนจากฝ่ายของเราจะเสร็จสมบูรณ์

23.5 การปลอมแปลงถูกถือว่ามีสำคัญอย่างยิ่งโดยบริษัทของเรา ทุกที่อยู่ IP ถูกตรวจสอบและบันทึกไว้ และการย้อนค่าชำระที่ปลอมแปลงจะถูกสอบสวนอย่างละเอียดตามกฎหมาย

24. นโยบายความเป็นส่วนตัว

24.1 ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บรวบรวมถูกเก็บไว้โดยบริษัทอย่างเข้มงวด

บริษัทถือว่าเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของตนที่จะเก็บรักษาความเป็นส่วนตัวและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

และให้ความสำคัญสูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัยและใช้ได้เพียงอย่างเหมาะสมและเฉพาะกับการอนุญาตที่จำเป็น ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากลูกค้าจะถูกจัดการอย่างรอบคอบและด้วยระดับความลับที่เหมาะสม

24.2 บริษัทนำเข้ากฎเข้มงวดและขั้นตอนเฉพาะเข้าไปในการดำเนินการประจำวันของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าของตนจะได้รับระดับความปลอดภัยสูงสุดที่เป็นไปได้ในการจัดการข้อมูลดังกล่าว

นโยบายของบริษัทรับรองว่าข้อมูลที่ถูกโดยบริษัทจะถูกประมวลผลตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

24.3 ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

การใช้ข้อมูลของลูกค้า

และเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกกำหนดไว้ในเอกสารนโยบายความเป็นส่วนตัว (ตามที่ได้รับแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากเวลาไปเวลา) ซึ่งเอกสารดังกล่าวถูกนำเข้าไปในข้อตกลงนี้อย่างเต็มรูปแบบและเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงนั้น

25. การเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

25.1 บริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า

(รวมถึงการบันทึกและเอกสารที่มีลักษณะลับ

รายละเอียดบัตร)

ในสถานการณ์ต่อไปนี้

(a) เมื่อต้องการตามกฎหมายหรือคำสั่งศาลจากศาลที่มีอำนาจ

- (b) ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบสวนหรือป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
- (c) ในขอบเขตที่จำเป็นอย่างมีเหตุผลเพื่อดำเนินการสั่งซื้อและเพื่อวัตถุประสงค์รองรับการให้บริการ

- (d) ถึงหน่วยงานเครดิตและป้องกันการฉ้อโกง ผู้ให้บริการบริการตรวจสอบความถูกต้องของบัตร
พรอนต์ป้องกันการฉ้อโกง การระบุตัวตนหรือการตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้า ในการทำเช็คเครดิต
ป้องกันการฉ้อโกง ป้องกันการฟอกเงิน การระบุตัวตนหรือการตรวจสอบความถูกต้องของลูกค้า
ในอนาคตเพื่อช่วยให้บริษัทอื่น ๆ สำหรับวัตถุประสงค์การตรวจสอบ บริษัทจะเก็บบันทึกการค้นหาไว้
- (e) สิ่งที่ปรึกษามีอาชีพของบริษัท โดยให้ว่าในแต่ละกรณี
มืออาชีพที่เกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะลับของข้อมูลดังกล่าวและยินยอมตามข้อผูกพันความลับที่นี้ด้วย
- (f) สำหรับผู้ให้บริการบริการอื่น ๆ ที่สร้าง บริการฐานข้อมูล (ไม่ว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่) ให้บริการเก็บบันทึก
บริการส่งอีเมล บริการส่งข้อความ หรือบริการที่คล้ายกันซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ บริษัทเก็บรักษา ประมวลผล
และใช้ข้อมูลของลูกค้า หรือติดต่อกับลูกค้า หรือปรับปรุงการให้บริการภายใต้ข้อตกลงนี้;
- (g) สำหรับผู้ให้บริการอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเพื่อปรับปรุงการตลาดของ บริษัท
ในกรณีดังกล่าวข้อมูลจะถูกให้ในรูปแบบรวม;
- (h) สำหรับศูนย์โทรคมนาคมที่ทำการสำรวจทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อปรับปรุงการให้บริการของ บริษัท
ในกรณีดังกล่าวเฉพาะรายละเอียดการติดต่อข้อมูลจะถูกให้;
- (i) เมื่อจำเป็นเพื่อให้ บริษัท
ปกป้องหรือใช้สิทธิทางกฎหมายของตนต่อศาลหรือคณะกรรมการหรือผู้ตัดสินหรือหน่วยงานราชการใด;
- (j) ตามคำขอของลูกค้าหรือด้วยความยินยอมของลูกค้า;
- (k) สำหรับบริษัทในเครือหรือบริษัทใดอื่นในกลุ่มเดียวกันกับ บริษัท; หรือ
- (l) สำหรับผู้สืบทอดหรือผู้รับมอบหมายหรือผู้ซื้อ โดยมีการแจ้งลูกค้าล่วงหน้า 10 วันทำการ
และเพื่อวัตถุประสงค์ตามย่อหน้า 39 ของข้อตกลงนี้.

26. การกระทำของบริษัท

- 26.1 หากมีการกระทำของบริษัทเกิดขึ้น ลูกค้ายอมรับว่า บริษัท
สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงค่าและ/หรือขนาดของธุรกรรมและ/หรือจำนวนของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องใด ๆ
ในกรณีดังกล่าวการปรับปรุงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจของสิทธิและหน้าที่ของทั้งลูกค้าและ
บริษัทก่อนการกระทำของบริษัท ควรระบุว่า การปรับปรุงเหล่านี้เป็นข้อสิ้นสุดและผูกพันต่อลูกค้า
บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด
- 26.2 ลูกค้ายอมรับว่าหากเขามีตำแหน่งที่เปิดอยู่ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของบริษัท
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปิดตำแหน่งดังกล่าวที่ราคาล่าสุดของวันซื้อขายก่อนหน้าและเปิดตำแหน่งเทียบเท่าที่ราคาที่พร้อมใช้
งาน; ภายใต้เงื่อนไขที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามที่เหมาะสมผ่านระบบอีเมลภายใน บริษัท
ไม่ช้ากว่าการปิดการซื้อขายก่อนการกระทำของบริษัท

26.3 บริษัทไม่รับผิดชอบในการแจ้งให้ลูกค้าเกี่ยวกับประกาศเกี่ยวกับการกระทำของบริษัท

27. นโยบายการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์

27.1 บริษัท

รับประกันว่าจะดำเนินการด้วยมาตรการที่เหมาะสมเพื่อตรวจจับและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท และลูกค้า และระหว่างลูกค้าคนอื่น ๆ และดังนั้น บริษัทได้นำนโยบายเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าทุกคนถูกจัดการอย่างยุติธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของพวกเขา

27.2 นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์ของบริษัท

การระบุผลประโยชน์ที่ขัดแย้ง

ขั้นตอนและการควบคุมการจัดการเหล่านั้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ระบุไว้ในเอกสารความขัดแย้งผลประโยชน์ (ตามการแก้ไขจากเวลาที่สูงสุด) ที่มีอยู่ตลอดเวลาบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเอกสารดังกล่าวได้รวมอยู่ในข้อตกลงนี้และเป็นส่วนหนึ่งของนั้น

27.3 นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์นี้ใช้กับผู้บริหารทุกคน พนักงาน บุคคลใดๆ ที่เชื่อมโยงโดยตรงหรืออ้อมใกล้กับบริษัท (บุคคลที่เกี่ยวข้อง) และอ้างถึงการปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดกับลูกค้า

28. ขั้นตอนการจัดการร้องเรียน

28.1 เพื่อยื่นร้องเรียนใด ๆ ลูกค้าควรส่งอีเมลไปที่ complaint@htfx.com ร้องเรียนจะได้รับหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันและลูกค้าจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับสถานะของการร้องเรียนทางอีเมลที่ส่งมาจาก complaint@htfx.com ภายในเวลาทำการเจ็ด (7) วัน ร้องเรียนทั้งหมดที่ยื่นผ่านวิธีอื่น ๆ จะไม่ได้รับการพิจารณา

29. การแก้ไขข้อพิพาท

29.1 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ออกเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ฝ่ายต่างๆ จะต้องใช้ความพยายามที่ดีที่สุดในการปรึกษาและเจรจากันก่อน ด้วยความซื่อสัตย์และรับรู้ถึงประสิทธิภาพที่สองฝ่ายพยายามให้เกิดการตกลงที่เป็นธรรมและเทียบเท่าในการแก้ไขข้อพิพาทที่น่าพอใจสองฝ่าย

29.2 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ฝ่ายต่าง ๆ จะต้องภายในระยะเวลาเจ็ด (7) วันทำการหลังจากเกิดข้อพิพาท จัดประชุมระหว่างบุคคลที่ถูกแต่งตั้งโดยแต่ละฝ่าย (บุคคลที่ถูกแต่งตั้ง) และสมาชิกที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในเครือบริหาร เพื่อพยายามแก้ไขข้อพิพาท

29.3 ถ้าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งตกลงกันเรื่องการแก้ไขข้อพิพาทหรือการจัดการข้อพิพาท

พวกเขาจะลงลายมือชื่อในคำแถลงที่ระบุเงื่อนไขของการแก้ไขหรือการจัดการและฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะรับรองว่าการแก้ไขหรือการจัดการนั้นถูกดำเนินการอย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว

29.4 ถ้าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งไม่สามารถเรียกให้เกิดการตกลงในระยะเวลาเพิ่มเติมอีก สิบสี่ (14) วันทำการ (วันที่ "วันเจรจาสุดท้าย") ข้อพิพาทจะถูกจัดการตามข้อบังคับที่ระบุต่อไปนี้

29.5 ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้และไม่ได้ถูกแก้ไขหรือตกลงกันก่อนวันที่เจรจาสุดท้าย จะถูกตัดสินในศาลที่มีอำนาจในสาธารณรัฐมารแชลล์ไอส์แลนด์

30. ข้อมูลส่วนบุคคล ความลับ การบันทึกเสียงโทรศัพท์โทรศัพท์และบันทึก

30.1 บริษัทอาจเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าโดยตรงจากลูกค้า (ในแบบฟอร์มการเปิดบัญชีที่ลูกค้ากรอกหรืออื่น ๆ) หรือจากบุคคลอื่น ๆ รวมถึงเช่น หน่วยสอบสวนเครดิต หน่วยป้องกันการฉ้อโกง ธนาคาร สถาบันการเงินอื่น ๆ ผู้ให้บริการบริการรับรองความถูกต้องทางอิเล็กทรอนิกส์และผู้ให้บริการทะเบียนสาธารณะ

30.2 ข้อมูลลูกค้าที่บริษัทเก็บรักษาจะถูกบริษัทเป็นความลับและจะไม่ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกเหนือจากการให้บริการ การบริหารจัดการและการปรับปรุงบริการ การตรวจสอบการฟอกเงินและการตรวจสอบความเป็นธรรมของลูกค้า สำหรับวัตถุประสงค์ในการวิจัยและสถิติ และสำหรับวัตถุประสงค์ในการตลาด ข้อมูลที่อยู่ในโดเมนสาธารณะแล้วหรือมีอยู่กับบริษัทโดยไม่มีหน้าที่ในการเก็บความลับจะไม่ถูกพิจารณาเป็นความลับ

30.3 บริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า (รวมถึงการบันทึกและเอกสารที่เป็นความลับ รายละเอียดบัตร)

30.4 หากลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา บริษัทจะใช้ จัดเก็บ ประมวลผล และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าให้มาในการให้บริการ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และบริษัทมีหน้าที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า (ถ้ามี) ตามคำขอ โดยเงินค่าธรรมเนียมadministrative fee จะต้องจ่ายโดยลูกค้า

30.5 เมื่อเข้าสู่ข้อตกลงนี้ ลูกค้าจะต้องยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถูกส่งต่อเพื่อเหตุผลที่ระบุในย่อหน้าที่ 25

30.6 การสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างลูกค้าและบริษัทอาจถูกบันทึกไว้และเก็บไว้โดยบริษัทและการบันทึกจะเป็นทรัพย์สินสมบัติเดียวของบริษัท ลูกค้ายอมรับการบันทึกดังกล่าวเป็นหลักฐานสิ้นสุดเชื่อถือของคำสั่งหรือการสนทนาที่ถูกรับบันทึก

30.7 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทอาจติดต่อโดยตรงกับลูกค้าทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล หรือไปรษณีย์เพื่อการบริหารข้อตกลง

30.8 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทหรือบริษัทในเครือหรือบริษัทใดๆ

ในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทอาจติดต่อกับลูกค้าจากเวลาสู่เวลาทางโทรศัพท์ แฟกซ์ อีเมล หรือไปรษณีย์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพื่อนำสินค้าหรือบริการที่อาจเป็นที่สนใจของลูกค้ามาสรรหาหรือทำการวิจัยตลาด

30.9 บริษัทจะเก็บรายการที่มีข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ข้อมูลการซื้อขาย เอกสารเปิดบัญชี การสื่อสาร และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าอย่างน้อย ห้าปีหลังจากสิ้นสุดข้อตกลง

31. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

31.1 โดยไม่เสียความเสียหายต่อข้อบังคับใดๆ ในข้อตกลงนี้ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ (ซึ่งรวมถึงข้อตกลงลูกค้านี้และส่วนผนวกของมัน นโยบายความขัดแย้ง นโยบายการดำเนินคำสั่ง นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายการเปิดเผยความเสี่ยง) เพื่อเหตุผลต่อไปนี้

(a) เมื่อบริษัทพิจารณาได้ในที่สุดว่า

- (i) การเปลี่ยนแปลงจะทำให้ข้อตกลงเข้าใจง่ายขึ้น; หรือ
- (ii) การเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่ที่เสียหายต่อลูกค้า

(b) เพื่อครอบคลุม

- (i) การมีส่วนร่วมของบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่บริษัทนำเสนอให้แก่ลูกค้า; หรือ
- (ii) การนำเสนอบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่; หรือ
- (iii) การแทนที่บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่ด้วยบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่; หรือ
- (iv) การเลิกให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เก่าแก่ หรือ หมดอายุการใช้งาน หรือ ไม่เคยถูกใช้งานโดยลูกค้าเลยในปีที่ผ่านมา หรือ มีค่าใช้จ่ายสูงมากสำหรับบริษัทที่จะเสนอ

(c) เพื่อให้บริษัทสามารถทำการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมในการบริการที่นำเสนอให้แก่ลูกค้าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน

- (i) ระบบการเงิน การลงทุน หรือ ระบบการเงิน; หรือ
- (ii) เทคโนโลยี; หรือ
- (iii) ระบบหรือแพลตฟอร์มที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจหรือเสนอบริการตามข้อตกลงนี้

31.2 บริษัทอาจอัปเดตบัญชีลูกค้า แพลตฟอร์ม หรือ เพิ่มประสิทธิภาพของบริการที่นำเสนอให้แก่ลูกค้าหากบริษัทพิจารณาได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้า

31.3 บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ (ซึ่งรวมถึงข้อตกลงลูกค้านี้และส่วนผนวกและข้อตกลงธุรกิจ นโยบายความขัดแย้ง นโยบายการดำเนินคำสั่ง และนโยบายการเปิดเผยความเสี่ยง) เพื่อเหตุผลที่ระบุไว้ในข้อตกลงธุรกิจ

31.4 ในขณะที่ลูกค้าสามารถสิ้นสุดข้อตกลงโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงใดๆ ในข้อตกลงเพื่อเหตุผลใดๆ ที่ไม่ระบุในข้อ 31.2

31.5 สำหรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นในย่อหน้า 31.2 และ 31.3 และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเงื่อนไขทางธุรกิจ บริษัทจะให้ความรู้ลูกค้าล่วงหน้าอย่างน้อยสิบ (10) วันทำการ และจะโพสต์บนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ลูกค้ายอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจจะมีผลทันที

- 31.6 เมื่อบริษัทให้แจ้งให้ทราบเปลี่ยนแปลงทางการเขียนตามย่อหน้า 33.2 และ 31.3 บริษัทจะแจ้งลูกค้าวันที่มีผลบังคับใช้
ลูกค้าจะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงในวันนั้น นอกจากนี้
หากก่อนวันนั้นลูกค้าแจ้งให้บริษัททราบว่าต้องการสิ้นสุดข้อตกลงและไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ลูกค้าจะไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ เนื่องจากการสิ้นสุดในกรณีนี้
นอกจากค่าใช้จ่ายที่ค้างชำระสำหรับบริการที่เสนอไว้จนถึงขณะนั้น
- 31.7 โดยไม่คำนึงถึงย่อหน้าใด ๆ อื่น ๆ บริษัทสามารถทบทวนค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม คอมมิชชั่น ค่าเงินกู้ สวอป
ข้อกำหนดการซื้อขาย กฎการดำเนินการ นโยบายการโอนย้ายและเวลาการซื้อขาย
บนเว็บไซต์และ/หรือแพลตฟอร์มของบริษัท เป็นระยะ ๆ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้บนเว็บไซต์และ
/ หรือแพลตฟอร์มและลูกค้ามีหน้าที่ตรวจสอบการอัปเดตอย่างสม่ำเสมอ

32. การสิ้นสุดและการละลาย

- 32.1 ลูกค้าสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดข้อตกลงภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับตั้งแต่ประกาศการแก้ไขตามย่อหน้า 31.6
ของข้อตกลงนี้ด้านบน โดยการส่งการแจ้งให้บริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท
โดยเงื่อนไขคือไม่มีตำแหน่งที่เปิดการซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้องและลูกค้าไม่มีหนี้สินที่ค้างชำระกับบริษัท
- 32.2 ลูกค้าสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดข้อตกลงเพื่อเหตุผลใด ๆ
โดยการส่งการแจ้งให้บริษัททางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือทางอีเมลหรือทางวิธีอื่น ๆ
โดยเงื่อนไขคือไม่มีตำแหน่งที่เปิดการซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายที่เกี่ยวข้องและลูกค้าไม่มีจำนวนเงินที่ค้างชำระกับบริษัท
- 32.3 บริษัทอาจสิ้นสุดข้อตกลงเมื่อมีการละเมิดที่สำคัญหรืออื่น ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไข
- 32.4 ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดข้อตกลงทันทีโดยไม่ให้แจ้งลูกค้าก่อน
- 32.5 บริษัทจะสิ้นสุดข้อตกลงทันทีในกรณีที่:
- การละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงจากฝ่ายของลูกค้า;
 - ความล้มเหลวของลูกค้าในการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ตามที่บริษัทกำหนด;
 - หากมีการยื่นคำขอเกี่ยวกับลูกค้าตามพระราชบัญญัติการล้มละลายที่เกี่ยวข้องใด ๆ (หากลูกค้าเป็นบุคคล)
หากเป็นห้างหุ้นส่วน ในเชิงของหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคู่สมาชิก หรือหากเป็นบริษัท ผู้รับมอบหมาย ผู้จัดการทรัพย์สิน
ผู้รับมอบหมายดูแลหรือเจ้าหน้าที่ที่คล้ายกันถูกแต่งตั้ง
หรือหากลูกค้าทำข้อตกลงหรือการจัดการกับเจ้าหน้าที่ของลูกค้าหรือกระบวนการใด ๆ
ที่คล้ายหรือคล้ายกันกับข้อกำหนดข้างต้นถูกเริ่มต้นเกี่ยวกับลูกค้า;

- (d) ลูกค้าไม่สามารถชำระหนี้ของลูกค้าเมื่อมีกำหนดชำระ;
- (e) ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในการทุจริตประเภทใด;
- (f) ลูกค้าถูกพิจารณาว่ากำลังสร้างและ/หรือพยายามสร้างสถานการณ์อาชญากรรม;
- (g) ลูกค้าซื้อขายในลักษณะที่อาจทำให้บริษัทไม่สามารถมีและ/หรือให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพได้;
- (h) ลูกค้า (หากลูกค้าเป็นบุคคลธรรมดา) เสียชีวิตหรือถูกประกาศว่าหายไปหรือเป็นคนบ้า;
- (i) สถานการณ์อื่น ๆ ที่บริษัทเชื่อว่าจำเป็นหรือเป็นที่ต้องการให้ดำเนินการตามที่ระบุในย่อหน้า 32.7;
- (j) ลูกค้ามีส่วนร่วมในการกระทำฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือบริษัทอยู่ในความเสี่ยงที่จะมีส่วนร่วมในการกระทำฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ หากบริษัทยังคงให้บริการแก่ลูกค้า แม้ว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นจากการกระทำผิดของลูกค้า;
- (k) ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดที่กำหนดโดยกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่มีอำนาจต่อลูกค้าหรือกิจกรรมการซื้อขายของเขา โดยการกำหนดความสำคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นโดยข้อสุดท้ายโดยบริษัท;
- (l) หากบริษัทสงสัยว่าลูกค้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมฟอกเงินหรือการสนับสนุนกิจกรรมทางอาชญากรรมหรือการฉ้อโกงบัตรหรือกิจกรรมอาชญากรรมอื่น ๆ ;
- (m) บริษัทสงสัยอย่างเหมาะสมว่าลูกค้าได้ดำเนินการที่ห้ามตามที่ระบุในข้อตกลงนี้;
- (n) บริษัทสงสัยอย่างเหมาะสมว่าลูกค้าได้ดำเนินการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการซื้อขายแบบสกัดและการซื้อขายแบบป้องกันความเสี่ยง;
- (o) บริษัทสงสัยอย่างเหมาะสมว่าลูกค้าเปิดบัญชีลูกค้าโดยการใช้อุปกรณ์ปลอมและใช้บัตรที่ถูกขโมยเพื่อเติมเงินในบัญชีลูกค้าของเขา;
- (p) บริษัทสงสัยอย่างเหมาะสมว่าลูกค้าได้ดำเนินการปลอมและใช้บัตรที่ถูกขโมยเพื่อเติมเงินในบัญชีลูกค้าของเขา;

32.6 การยุติของข้อตกลงไม่ได้หมายความว่าความรับผิดชอบของลูกค้าจะหยุดลง;

ลูกค้ายังต้องรับผิดชอบที่จะชำระเงินให้แก่บริษัท:

- (a) จำนวนเงินใด ๆ ที่ครบกำหนดตามบริษัท;
- (b) ค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยบริษัทเนื่องจากการยุติของข้อตกลง;
- (c) ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการจัดการเรียกเก็บเงิน;

32.7 หากเกิดเหตุการณ์ผิดกติกาบริษัทอาจดำเนินการตามดุลยพินิจของบริษัทได้ตลอดเวลาและโดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าเป็นหนังสือ ด้วยการดำเนินการต่อไปนี้หรือมากกว่าหนึ่งข้อ:

- (a) ยุติข้อตกลงนี้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้า;
- (b) ยกเลิกตำแหน่งที่เปิดอยู่;
- (c) ระบุหรือห้ามการเข้าถึงแพลตฟอร์มหรือระบุหรือห้ามฟังก์ชันใด ๆ ของแพลตฟอร์ม;
- (d) ปฏิเสธหรือปฏิเสธหรือปฏิเสธการส่งหรือดำเนินการใด ๆ ของลูกค้า;
- (e) จำกัดกิจกรรมการซื้อขายของลูกค้า;

- (f) ในกรณีของการฉ้อโกง
 - ย้อนกลับเงินกลับไปยังเจ้าของจริงหรือตามคำแนะนำของหน่วยงานตำรวจสืบสวนของประเทศที่เกี่ยวข้อง;
- (g) ยกเลิกกำไรที่ได้รับผ่านการซื้อขายที่ไม่เหมาะสมหรือการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในบัญชีลูกค้า; หรือ
- (h) ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อการสูญเสียใด ๆ ที่บริษัทได้รับเสีย

32.8 เมื่อยุติข้อตกลงบริษัทจะโอนเงินให้แก่ลูกค้าทันทีในบัญชีการซื้อขายที่เกี่ยวข้องลบจำนวนเงินที่ค้างชำระให้แก่บริษัทโดยลูกค้า

32.9 หากย่อหน้า 32.5 ด้านบนเป็นผลมาเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิในการย้อนกลับธุรกรรมใด ๆ ที่ถือว่าขัดขวางกับประโยชน์ของบริษัท

32.10 เมื่อส่งแจ้งให้ทราบถึงการสิ้นสุดของข้อตกลงนี้และก่อนวันสิ้นสุดการสิ้นสุด:

- (a) ลูกค้าจะต้องมีหน้าที่ปิดทุกตำแหน่งที่เปิดอยู่ของเขา หากเขาไม่ปฏิบัติตามนี้ ในกรณีนี้สิ้นสุดลง บริษัทจะปิดทุกตำแหน่งที่เปิดอยู่
- (b) บริษัทจะมีสิทธิในการหยุดให้ลูกค้าเข้าถึงแพลตฟอร์มหรืออาจจำกัดฟังก์ชันที่ลูกค้าได้รับอนุญาตให้ใช้บนแพลตฟอร์ม
- (c) บริษัทจะมีสิทธิ拒绝接受来自客户的新订单。
- (d) บริษัทจะมีสิทธิ拒绝让客户从
(e) Client Account และ บริษัท
สงวนสิทธิในการเก็บเงินของลูกค้าตามที่จำเป็นเพื่อปิดตำแหน่งที่เปิดไว้แล้วและ/หรือชำระหนี้สินที่ค้างอยู่ของลูกค้าตามข้อตกลง.

32.11 เมื่อสิ้นสุด อาจมีผลต่อสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน:

- (a) บริษัทมีสิทธิในการรวมบัญชีลูกค้าใด ๆ
ของลูกค้าเพื่อรวมยอดคงเหลือในบัญชีลูกค้าเหล่านั้นและทำการชดเชยยอดเหล่านั้น;
- (b) บริษัทมีสิทธิในการปิดบัญชีของลูกค้า(s)
- (c) บริษัทมีสิทธิที่จะแปลงสกุลเงินใดๆ;
- (d) บริษัทมีสิทธิในการปิดตำแหน่งที่เปิดของลูกค้า; หรือ
- (e) ในกรณีที่ไม่มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือสงสัยว่ามีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือการฉ้อโกงของลูกค้าหรือคำสั่งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมียอดคงเหลือในฝ่ายของลูกค้า บริษัทจะ
(หลังจากคัดค้านจำนวนเงินเหล่านั้นที่บริษัทพิจารณาเหมาะสมตามดุลในอนาคต)
จ่ายยอดคงเหลือดังกล่าวให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุดและให้ค่าแถมแสดงว่ายอดคงเหลือนั้นได้มาอย่างไรและในกรณีที่เหมาะสม
ส่งให้ผู้ถือหุ้นหรือ/และผู้คุ้มครองใดๆ จ่ายยอดเงินที่เกี่ยวข้องด้วย

กองทุนดังกล่าวจะถูกส่งตามคำสั่งของลูกค้าให้แก่ลูกค้า
ทราบว่าบริษัทจะดำเนินการชำระเงินเฉพาะไปยังบัญชีในชื่อของลูกค้าเท่านั้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธ ตามดุลของบริษัท
ที่จะดำเนินการชำระเงินให้กับบุคคลที่สาม.

33. การระบุความรับผิดชอบ

33.1 บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในเชิงสัมพันธ์หรือโดยตรงหรืออ้อมจากสถานการณ์/สถานการณ์ต่อไปนี้:

- (a) ข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวหรือการขัดจังหวะหรือการตัดการเชื่อมต่อในการดำเนินการของแพลตฟอร์มหรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นโดยเทอมินัลของลูกค้าหรือธุรกรรมที่ทำผ่านทางเทอมินัลของลูกค้า ปัญหาทางเทคนิค ความล้มเหลวของระบบและความเสียหาย การล้มเหลวของเส้นสื่อสาร การล้มเหลวของอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ ปัญหาการเข้าถึงระบบ ปัญหาความจุของระบบ การติดต่ออินเทอร์เน็ตที่สูง การละเมิดความปลอดภัยและการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และปัญหาคอมพิวเตอร์และข้อบกพร่องที่คล้ายกันอื่น ๆ
- (b) การล้มเหลวใดๆ โดย บริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ใดๆ ภายใต้ข้อตกลงเนื่องจากเหตุการณ์ความเสี่ยงหรือเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือควบคุมของมัน;
- (c) การกระทำ การปล่อยประกาศหรือความประมาทของบุคคลที่สาม;
- (d) ใดๆ ที่ได้รับข้อมูลการเข้าถึงของลูกค้าที่บริษัทมอบให้แก่ลูกค้าก่อนที่ลูกค้าจะรายงานการใช้อุปกรณ์เข้าถึงของตนเองอย่างไม่ถูกต้องแก่บริษัท
- (e) บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตมีการเข้าถึงข้อมูลรวมถึงที่อยู่อีเมล การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการเข้าถึงเมื่อข้างต้นถูกส่งระหว่างฝ่ายหรือฝ่ายอื่น ๆ โดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผ่านเครือข่ายโพสต์โทรศัพท์หรือวิธีอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
- (f) Any of the risks of the Risks Disclosure Policy;
- (g) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
- (h) การเปลี่ยนแปลงในอัตราภาษี
- (i) การเกิดการสั้นไถล
- (j) ลูกค้าพึงพอใจในการใช้ฟังก์ชันเช่น Trailing Stop, Expert Advisor และ Stop Loss Orders;
- (k) ภายใต้งานไขตลาดที่ผิดปกติ
- (l) การกระทำหรือการแสดงออกของผู้นำเสนอ;
- (m) การกระทำหรือประพฤติ (รวมถึงการประพฤติอย่างไม่ระมัดระวังและการทุจริต) ของลูกค้าและ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเขา;
- (n) สำหรับการตัดสินใจในการเทรดของลูกค้าหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของเขา;
- (o) ทุกคำสั่งที่ให้ผ่านและภายใต้ข้อมูลการเข้าถึงของลูกค้า;
- (p) เนื้อหา ความถูกต้อง ความแม่นยำ และความสมบูรณ์ของการสื่อสารใด ๆ ที่กระจายโดยใช้แพลตฟอร์ม(s) โปรดประชุมให้เรียบร้อยและสมบูรณ์
- (q) เนื่องจากลูกค้ามีส่วนร่วมในการเทรดโซเซียล;
- (r) ความสามารถในการชำระหนี้ การกระทำหรือประการขาดทุนของบุคคลที่สามที่ถูกอ้างอิงในข้อ 21.6 ของข้อตกลงนี้;
- (s) สถานการณ์ของข้อ 21.7 ของขั้นตอนนี้เกิดขึ้น

34. FORCE MAJEURE

34.1 บริษัทจะไม่ละเมิดข้อตกลงนี้และจะไม่รับผิดชอบหรือมีความรับผิดชอบใดๆต่อการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับลูกค้าใดๆเนื่องจากความล้มเหลวทั้งหมดหรือบางส่วน การขัดจังหวะหรือความล่าช้าใดๆ

ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยใด ๆ เช่น พายุพินัยกรรม, ไฟ, สงคราม, ความไม่สงบ, ความขัดแย้งในการทำงาน, การชุมนุมแรงงาน, การกระทำของรัฐบาล, องค์กรรัฐ, หน่วยงานหรืออำนาจระดับสูง, หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ/หรือบ้านล่าง, ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ทำตลาดเพื่อเหตุผลใด ๆ, ล้มเหลวของระบบซื้อขายคอมพิวเตอร์ใด ๆ, การล้มเหลวอื่น ๆ หรือความล้มเหลวของการสื่อสารในสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นครมชนหรือไม่ (ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวถึง) เกินควบคุมของเรา (เหตุการณ์ฟอร์ซมาเจอร์)

34.2 ลูกค้ายอมรับและยินยอมว่า บริษัท อาจในความเห็นที่เป็นไปได้ของตน กำหนดว่ามีเหตุการณ์ฟอร์ซมาเจอร์เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น (ตามที่เป็นไปได้) และบริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยเร็วที่สุดเมื่อเป็นไปได้ถ้าบริษัทกำหนดเช่นนั้น

34.3 หาก บริษัท ตรวจสอบว่าเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือกำลังจะเกิดขึ้น บริษัทอาจ (โดยไม่มีผลต่อสิทธิอื่นใดภายใต้ข้อตกลงนี้และตามดุลยพินิจของบริษัท) ดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควรหรือเหมาะสมในสถานการณ์และบริษัทหรือผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาภายใต้ข้อตกลงนี้หรือไม่สามารถดำเนินการ หรือไม่ดำเนินการตามข้อกำหนดในย่อหน้านี้ได้

35. กฎหมายที่บังคับใช้

- 35.1 ลูกค้ายอมรับว่าข้อตกลงและการลงทุนและ/หรือบริการเสริมที่บริษัทให้ภายใต้ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

36. ความเพียงพอของค่าเสียหาย

- 36.1 โดยไม่มีการละเว้นสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายตามข้อตกลงนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ละฝ่ายยอมรับว่าการละเมิดข้อบังคับในข้อตกลงนี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายและความเสียหายที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้แก่ฝ่ายอื่น ดังนั้นการละเมิดดังกล่าวอาจถูกห้ามผ่านกระบวนการอาัยัด นอกจากสิทธิและการรับรองอื่น ๆ ที่อาจมีให้แก่ทั้งสองฝ่ายตามกฎหมายที่ใช้บังคับหรือในด้านความยุติธรรม

37. ประสบการณ์และความรู้ในเรื่องทางการเงิน

- 37.1 บริษัทมีแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ใช้ได้เฉพาะกับบุคคลที่มีประสบการณ์และความรู้เพียงพอในเรื่องทางการเงินเพื่อที่จะสามารถประเมินคุณค่าและความเสี่ยงของการเข้าถึงและ/หรือใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของเราและทำธุรกรรมและสัญญาผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขายของเราได้โดยไม่พึงพอใจกับข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายของเราและ/หรือให้โดยเราเกี่ยวกับเรื่องนั้น

- 37.2 ตามที่กล่าวมาข้างต้น ลูกค้านี้แสดงว่า รับรองและสัญญาโดยไม่มีการละเมิดต่อการแสดง, การรับประกัน และ/หรือการสัญญาที่ทำภายใต้ข้อตกลงนี้:

- ว่าลูกค้านี้มีประสบการณ์และความรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอในเรื่องทางการเงินเพื่อสามารถประเมินคุณค่าและความเสี่ยงของการเข้าสู่การทำธุรกรรมและ/หรือสัญญาผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท
- ว่าลูกค้าได้ทำเช่นนั้นโดยไม่พึ่งพาข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทและ/หรือที่บริษัทให้เกี่ยวกับเรื่องนั้น
- ว่าลูกค้าดำเนินการเป็นผู้ตัดสินใจและเป็นเจ้าของผู้ได้รับประโยชน์เดียว (แต่ไม่ใช่ผู้จัดการทรัพย์สิน) เมื่อทำสัญญานี้และ/หรือดำเนินการและ/หรือทำสัญญาผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย
- ว่าไม่ว่าจะมีการกำหนดใหม่ใดๆ ที่กำหนดให้การซื้อขายในสัญญาการเงิน การทำธุรกรรมและ/หรือสัญญาผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท (และในการลงทุนอื่นๆ) ตามที่เราตกลงกันเวลาไหนก็ตาม) เหมาะสมสำหรับลูกค้าและลูกค้าตระหนักถึงความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายและ/หรือสัญญาดังกล่าว
- ว่าลูกค้ายินดีและสามารถทางการเงินในการรับความเสี่ยงทั้งหมดของเงินที่เกิดจากการทำธุรกรรมและ/หรือสัญญาที่ทำผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย

37.3 โดยไม่มีการละเมิดในสิ่งที่กล่าวมา

บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบและ/หรือตรวจสอบว่าลูกค้ามีความรู้และ/หรือประสบการณ์เพียงพอในการเข้าถึงและ/หรือใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัทและ/หรือทำสัญญาทางการเงินผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของบริษัท และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายและ/หรือขาดทุนที่เกิดขึ้นกับคุณเนื่องจากความรู้และ/หรือประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอ หากคุณไม่มีคุณสมบัติ กรณายาเข้าถึงและ/หรือใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ของบริษัทและแจ้งให้เราทราบโดยเขียนทันที

37.4 เมื่อลูกค้าหรือลูกค้าที่เป็นไปได้เลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ของเขา

หรือเมื่อเขาให้ข้อมูลไม่เพียงพอเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ของเขา บริษัทจะไม่สามารถกำหนดว่าบริการหรือเครื่องมือการเงินเหมาะสมสำหรับเขาหรือไม่ บริษัทจะถือว่าข้อมูลเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ที่ให้จากลูกค้าถึงบริษัทเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ และบริษัทจะไม่มีหน้าที่ต่อลูกค้าหากข้อมูลดังกล่าวไม่สมบูรณ์หรือเกินการเป็นที่เชื่อถือหรือเปลี่ยนแปลงหรือเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง นอกจากกรณีที่ลูกค้าได้แจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

38. การยืนยันการซื้อขาย

38.1 บริษัทจะให้ข้อมูลรายงานที่เพียงพอให้กับลูกค้าเกี่ยวกับคำสั่งซื้อของเขา ดังนั้น

บริษัทจะให้ลูกค้าเข้าถึงบัญชีลูกค้าของเขาผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้โดยลูกค้า ซึ่งจะให้ข้อมูลเพียงพอแก่เขา

38.2 หากลูกค้ามีเหตุผลที่เชื่อว่าการยืนยันไม่ถูกต้องหรือหากลูกค้าไม่ได้รับการยืนยันใด ๆ เมื่อควรจะได้รับ

ลูกค้าควรติดต่อบริษัทภายใน 10 (สิบ) วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทส่งคำสั่งหรือควรส่ง (ในกรณีที่ไม่ได้ส่งการยืนยัน) หากลูกค้าไม่มีข้อโต้แย้งในช่วงเวลานี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ละเมิดหน้าที่ของตน

39. การสื่อสารและการแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

39.1 นอกจากกรณีที่เราระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงนี้ การแจ้งให้บริษัทโดยลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้

จะต้องส่งไปยังที่อยู่ของบริษัทด้านล่าง (หรือไปยังที่อยู่อื่นที่บริษัทอาจจะระบุให้ลูกค้าเป็นไปในขณะนั้น) ทางอีเมล แฟกซ์ ไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์ทางอากาศหรือบริษัทขนส่งพาหนะพาณิชย์ และจะถือว่าส่งถึงเมื่อได้รับจริงๆ โดยบริษัทที่:

ที่อยู่: บ้าน Law Partners, ถนน Kumul, พอร์ตวิลลา, วานูอาตู อีเมล:

info@htfx.com

- 39.2 เพื่อสื่อสารกับลูกค้า บริษัทอาจใช้วิธีการต่อไปนี้: อีเมล, จดหมายภายในแพลตฟอร์ม, การส่งแฟกซ์, โทรศัพท์, ไปรษณีย์, บริษัทขนส่งพาหนะพาณิชย์, ไปรษณีย์ทางอากาศ หรือเว็บไซต์ของบริษัท
- 39.3 วิธีการสื่อสารต่อไปนี้ถือเป็นการแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทถึงลูกค้า: อีเมล, จดหมายภายในแพลตฟอร์ม, การส่งแฟกซ์, ไปรษณีย์, บริษัทขนส่งพาหนะพาณิชย์, ไปรษณีย์ทางอากาศ หรือเว็บไซต์ของบริษัท
- 39.4 วิธีการสื่อสารต่อไปนี้ถือเป็นการแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าถึงบริษัท: อีเมล, การส่งแฟกซ์, ไปรษณีย์, บริษัทขนส่งพาหนะพาณิชย์ หรือไปรษณีย์ทางอากาศ
- 39.5 การสื่อสารที่ส่งถึงลูกค้า (เอกสาร, แจ้งให้ทราบ, การยืนยัน, รายงาน, เป็นต้น) ถือว่าได้รับแล้ว:
- (a) หากส่งทางอีเมล, ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากการส่งอีเมลและให้เอกสารออกจาก outlook ของบริษัท;
 - (b) หากส่งโดยจดหมายภายในแพลตฟอร์ม, ทันทีหลังจากการส่ง;
 - (c) หากส่งทางการส่งแฟกซ์,
เมื่อผู้ส่งได้รับรายงานการส่งจากเครื่องส่งแฟกซ์ของตนยืนยันการรับข้อความจากเครื่องส่งแฟกซ์ของผู้รับ;
 - (d) หากส่งทางโทรศัพท์, เมื่อการสนทนาทางโทรศัพท์เสร็จสิ้น;
 - (e) หากส่งทางจดหมาย, เจ็ดวันทำการหลังจากการส่ง;
 - (f) หากส่งผ่านบริการจัดส่งพาหนะพาณิชย์ ณ วันที่ลงนามเอกสารเมื่อได้รับหมายเหตุดังกล่าว;
 - (g) หากส่งทางไปรษณีย์ทางอากาศ 8 (แปด) วันทำการหลังจากวันที่ส่งออก; หรือ
 - (h) หากโพสต์บนหน้าเว็บของบริษัท ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากโพสต์
- 39.6 เพื่อติดต่อกับลูกค้า บริษัทจะใช้ข้อมูลติดต่อที่ลูกค้าให้ขณะเปิดบัญชีลูกค้าหรือตามที่อัปเดตภายหลัง ดังนั้นลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บริษัททราบทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อของลูกค้า
- 39.7 เอกสารที่ส่งผ่านแฟกซ์ที่บริษัทได้รับอาจถูกสแกนอิเล็กทรอนิกส์และการทำสำเนาของเวอร์ชันสแกนนั้นจะถือเป็นหลักฐานสิ้นสุดเรื่องคำสั่งทางแฟกซ์ดังกล่าว
- 39.8 ลูกค้าสามารถโทรหาบริษัทในช่วงเวลาทำงานปกติของบริษัท บริษัทอาจติดต่อลูกค้านอกช่วงเวลาทำงานปกติของบริษัท

40. การแยกออก

- 40.1 หากข้อบังคับหรือส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะ ผิดกฎหมายหรือไม่สามารถปฏิบัติได้ จะถือว่าได้ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพียงขั้นต่ำเพื่อให้มีผลบังคับ ถูกต้องและสามารถปฏิบัติได้ หากไม่สามารถปรับเปลี่ยน

ได้

ข้อบังคับหรือส่วนข้อบังคับที่เกี่ยวข้องจะถือว่าถูกลบ

การปรับเปลี่ยนหรือการลบข้อบังคับหรือส่วนข้อบังคับภายใต้ย่อหน้านี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและความสามารถในการปฏิบัติของส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้

41. การโอนสิทธิ์ ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและผู้นำเสนอ

- 41.1 บริษัทอาจขาย โอน โอนสิทธิ์ หรือโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลที่สาม สิทธิประโยชน์หรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้หรือการปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งหมดโดยมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 10 วันทำการก่อนให้กับลูกค้า สามารถทำได้โดยไม่จำกัดในกรณีของบริษัทผ่านการผสมกับบุคคลที่สาม การจัดระเบียบใหม่ของบริษัท การยุติธรรมของบริษัทหรือการขายหรือโอนทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจหรือสินทรัพย์ของบริษัทให้กับบุคคลที่สาม
- 41.2 ได้ตกลงและเข้าใจว่าในกรณีของการโอน การโอนหรือการโอนที่อธิบายในย่อหน้า 41.1 ข้างต้น บริษัทจะมีสิทธิในการเปิดเผยและ/หรือโอนข้อมูลลูกค้าทั้งหมด (รวมถึงไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนตัว การบันทึก การสื่อสาร การตรวจสอบความเป็นจริงและเอกสารแสดงตัวตนของลูกค้า ไฟล์และบันทึก ประวัติการซื้อขายของลูกค้า) โอนบัญชีลูกค้าและเงินลูกค้าตามที่จำเป็น โดยมีการแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 10 วันทำการก่อนให้กับลูกค้า
- 41.3 ลูกค้าไม่สามารถโอน โอนสิทธิ์ ประมาณ โอนหรืออื่น ๆ สิทธิหรือหน้าที่ของลูกค้าภายใต้ข้อตกลง
- 41.4 บริษัทอาจในบางกรณียอมรับตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าเพื่อส่งคำสั่งไปยังบริษัทหรือจัดการเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกค้าหรือข้อตกลงนี้ โดยมีการแจ้งให้บริษัททราบทางลายลักษณ์อักษรว่าได้แต่งตั้งตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและบุคคลนี้ได้รับการอนุมัติจากบริษัทในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัททั้งหมดสำหรับสิ่งนี้
- 41.5 นอกจากนี้ บริษัทจะมีสิทธิในการดำเนินการรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งอื่น ๆ เกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากลูกค้าในนามของลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับรองคำสั่งเหล่านั้นว่าถูกต้องและผูกพันกับตนเอง
- 41.6 การแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับการสิ้นสุดการให้อำนาจของตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจะต้องได้รับการตอบรับจากบริษัทอย่างน้อย 5 วันก่อนวันที่สิ้นสุดการให้อำนาจ
- 41.7 บริษัทมีสิทธิ์ (แต่ไม่มีหน้าที่ต่อลูกค้า) ในการปฏิเสธการรับคำสั่งซื้อและ/หรือคำสั่งอื่น ๆ เกี่ยวกับบัญชีของลูกค้าจากตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในกรณีต่อไปนี้

- (a) หากบริษัทสงสัยอย่างมีเหตุผลว่าตัวแทนที่ได้รับอนุญาตไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมีอำนาจในการดำเนินการ
- (b) เกิดเหตุการณ์ผิดสัญญา
- (c) เพื่อให้บริษัทมั่นใจว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ตลาดที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่มีผลบังคับ
- (d) เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า

41.8 ในกรณีที่ลูกค้าถูกแนะนำให้มายังบริษัทโดยบุคคลที่สาม เช่นผู้นำเสนอธุรกิจหรือคู่ค้าหรือพันธมิตร (ผู้นำเสนอ) ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อพฤติกรรมและ/หรือการแสดงออกของผู้นำเสนอและบริษัทไม่ได้ผูกพันด้วยข้อตกลงที่เข้าใจระหว่างลูกค้าและผู้นำเสนอ

41.9 ลูกค้ายอมรับและยืนยันว่าข้อตกลงหรือความสัมพันธ์ของตนกับผู้นำเสนออาจทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทอาจจำเป็นต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมให้กับผู้นำเสนอ

42. ข้อบกพร่อง

42.1 ลูกค้ายอมรับว่าคำสั่งทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทจะถูกตัดสินและผูกพัน ลูกค้ามีเวลา 2 (สอง) วันทำการ นับตั้งแต่การดำเนินการคำสั่ง เพื่อโต้แย้งการดำเนินการ (i) ราคา, (ii) ค่าใช้จ่าย, (iii) ความเร็ว และ (iv) วิธีการ โต้แย้งดังกล่าวจะต้องสื่อสารให้บริษัททราบโดยลายลักษณ์อักษร

42.2 นอกจากที่ตกลงไว้เป็นพิเศษ ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องให้การยืนยันอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่น ๆ เกี่ยวกับเครื่องมือการเงินที่ซื้อขายผ่านบัญชีซื้อขายของลูกค้า

ลูกค้าจะต้องประชุมเมนู 'ช่วยเหลือ' คู่มือผู้ใช้หรือคู่มืออื่น ๆ ของแพลตฟอร์มการซื้อขาย; หากเกิดข้อขัดแย้ง ข้อตกลงจะมีผลบังคับ ยกเว้นบริษัทกำหนดด้วยดุลสมมติของตน

ภาคผนวก 1

เงื่อนไขการซื้อขาย CFD

1. ขอบเขต

1.1. ส่วนของนี้ใช้ให้กับลูกค้าที่ซื้อขายในเครื่องมือการเงินของ CFD เท่านั้น

2. ประเภทของคำสั่ง CFD

2.1. ลูกค้าสามารถให้คำสั่ง CFD ต่อไปนี้:

- (a) ซื้อ
- (b) ขาย
- (c) ขายที่จำกัด, ขายที่หยุด
- (d) ซื้อที่จำกัด, ซื้อที่หยุด
- (e) กำไร, หยุดขาดทุน
- (f) คำสั่งอื่น ๆ ที่มีบนแพลตฟอร์ม

3. การวาง, ยกเลิกหรือลบคำสั่ง และการดำเนินการของคำสั่งของลูกค้า

3.1. เข้าใจว่าอาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติม, เงื่อนไข, ความต้องการ, ฟังก์ชันและข้อจำกัดที่อาจใช้สำหรับการซื้อขาย CFD ซึ่งมีอยู่บนแต่ละแพลตฟอร์ม ลูกค้าตกลงว่าเขาถูกผูกมัดด้วยและบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้กับลูกค้า ดังนั้นลูกค้าตกลงตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก่อนที่จะวางคำสั่ง CFD ใหม่ นอกจากนี้ คำสั่ง CFD ถูกวางและดำเนินการตามข้อมูลสัญญา, ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย, นโยบายการโรลโอเวอร์และเวลาซื้อขาย ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ และบริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าให้กับลูกค้า

ดังนั้นลูกค้าตกลงตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนที่จะวางคำสั่ง CFD ใหม่

3.2. คำสั่งสามารถวาง, ดำเนินการและ (หากอนุญาต) เปลี่ยนหรือลบภายในเวลาซื้อขายสำหรับแต่ละ CFD ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ตามที่ได้รับการแก้ไขจากบริษัทเวลาที่เหลือ คำสั่งที่รอดำเนินการจะยังคงมีผลผ่านเซสชันการซื้อขายถัดไป (ตามที่เกี่ยวข้อง) คำสั่งตลาดที่ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีปริมาณเพียงพอที่จะเติม จะไม่ยังคงมีผลและจะถูกยกเลิก

ทุกตำแหน่งสปอตที่เปิดจะถูกโรลโอเวอร์ไปยังวันทำการถัดไปที่ปิดทำการในตลาดรากฐานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของบริษัทในการปิดตำแหน่งสปอตที่เปิด

ตำแหน่งฟอว์วาร์ดที่เปิดจะถูกโรลโอเวอร์ที่หมดอายุของระยะเวลาที่เกี่ยวข้องไปยังระยะเวลาที่เกี่ยวข้องถัดไปซึ่งขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของบริษัทในการปิดตำแหน่งฟอว์วาร์ดที่เปิด

3.3. คำสั่งจะถูกตัดตามประเภทและเวลาของคำสั่งที่ระบุโดยลูกค้า หากไม่ได้ระบุเวลาที่คำสั่งมีผล คำสั่งจะมีผลสำหรับระยะเวลาที่ไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจลบคำสั่งรอดำเนินการหรือทั้งหมดหากส่วนของบริษัทของลูกค้าถึงศูนย์

3.4. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือลบคำสั่งหลังจากวางไว้ในตลาด

คำสั่งหยุดขาดทุนและกำไรที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้ว่าการซื้อขายจะถูกวางไว้ในตลาดเพียงแต่พวกเขาสูงกว่าระดับที่เฉพาะเจาะจง (ขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์การซื้อขาย)

3.5. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนวันหมดอายุของคำสั่งรอดำเนินการหรือแก้ไขคำสั่งรอดำเนินการก่อนที่จะดำเนินการ

3.6. บริษัทจะรับและส่งสำหรับดำเนินการคำสั่งทั้งหมดที่ลูกค้าให้ตามข้อกำหนดของตน

Changing The Way You Trade



บริษัทจะไม่มี ความรับผิดชอบ ในการตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งใด ๆ

3.7. คำสั่งจะถูกดำเนินการตามนี้:

- (a) คำสั่งกำไร (T/P) จะถูกดำเนินการที่ราคาทีระบุ
- (b) คำสั่งหยุดขาดทุน (S/L) จะถูกดำเนินการที่ราคาทีระบุ ขึ้นอยู่กับราคาเปิดตลาด
- (c) คำสั่งหยุดขาดทุน (S/L) ที่ตั้งสำหรับตำแหน่งลือจะถูกดำเนินการที่ราคาตลาดแรกที่บริษัทได้รับ
- (d) คำสั่งซื้อหยุดและคำสั่งขายหยุดสำหรับการเปิดตำแหน่งจะถูกดำเนินการที่ราคาตลาดแรก-เปิดที่ราคาบริษัทได้รับ

- 3.8. ในระหว่างการดำเนินการตามข้อตกลงนี้เกี่ยวกับการซื้อขาย CFD แต่ละรายการ บริษัทจะได้รับคำสั่งจากลูกค้าและส่งต่อให้กับบุคคลที่สามซึ่งเป็นสถานที่ดำเนินการและคู่สนทนาใน CFD รายชื่อสถานที่ดำเนินการของบริษัทมีอยู่ในเว็บไซต์ บริษัทจะไม่เป็นคู่สนทนาใน CFD
- 3.9. บริษัทไม่มีหน้าที่จำเป็นตามข้อตกลงเว้นแต่จะตกลงไว้ในข้อตกลงว่าจะตรวจสอบหรือแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสถานะของธุรกรรมใด ๆ หรือปิดตำแหน่งที่เปิดของลูกค้า ในกรณีที่บริษัทตัดสินใจทำเช่นนั้น จะดำเนินการโดยดุลยพินิจและไม่ถือว่าเป็นการยอมรับของหน้าที่ในการดำเนินการต่อไป
- 3.10. ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบตำแหน่งของเขาตลอดเวลา

4. คำคม

4.1. ในกรณีที่ บริษัทไม่สามารถดำเนินการสั่งซื้อเกี่ยวกับราคาหรือขนาดหรือเหตุผลอื่น บริษัทจะส่งใบเสนอราคาใหม่ให้กับลูกค้าพร้อมราคาที่พร้อมที่จะดำเนินการ

4.2. The Quotes appearing on the Client's terminal are live. However if there's high volatility in the Underlying Market the execution of the Order may change due to execution time and also the Client may ask for price but he will get the first price that will be in the market.

4.3. บริษัทจะให้ราคาโดยพิจารณาราคาสินทรัพย์ใต้เบื้องต้น

แต่นี้ไม่ได้หมายความว่าราคาเหล่านี้อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่เฉพาะเจาะจงของราคาสินทรัพย์ใต้เบื้องต้น ขณะที่ตลาดใต้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องปิดราคาของบริษัทให้สะท้อนในสิ่งที่บริษัทคิดว่าเป็นราคาซื้อและขายปัจจุบันของสินทรัพย์ใต้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องในเวลานั้น ลูกค้ายอมรับว่าราคาเหล่านี้จะถูกกำหนดโดยบริษัทตามดุลยพินิจของตน

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินทุน, ข้อกำหนดของสัญญา, นโยบายการโอนยอดและเวลาเทรด

5.1. ทุก CFD ที่มีให้กับ บริษัท จะมีค่าเงินกู้รายวัน ค่าเงินกู้สำหรับ CFD ปรากฏในข้อมูลสัญญา.

6. การแลกเปลี่ยน

6.1. บริษัทจะแสดงเงื่อนไขเมื่อคำนวณคะแนนหรือปบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

7. มาก

7.1. ขนาดสัญญาซื้อขายมาตรฐาน 1 (หนึ่ง) หน่วยเป็นหน่วยวัดที่ระบุสำหรับแต่ละ CFD บริษัทอาจเสนอสัญญาซื้อขายมาตรฐาน มินิ-ล็อต และไมโคร-ล็อต ตามดุลยพินิจของบริษัท ตามที่กำหนดในข้อมูลสัญญาหรือเว็บไซต์ของบริษัท

8. Trailing Stop, Expert Advisor และ คำสั่ง Stop Loss Orders

8.1. ลูกค้ายินยอมว่า การดำเนินการซื้อขายโดยใช้ฟังก์ชันเสริมของโทรมินัลการซื้อขายของลูกค้า เช่น การตั้ง Trailing Stop และ/หรือ Expert Advisor จะถูกดำเนินการโดยสมบูรณ์ภายใต้ความรับผิดชอบของลูกค้าเอง เนื่องจากการดำเนินการเหล่านี้ขึ้นอยู่กับโทรมินัลการซื้อขายของเขาและบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

8.2. ลูกค้ายินยอมว่าการวางคำสั่งหยุดขาดทุนอาจจะไม่จำกัดความสูญเสียไปยังจำนวนที่ตั้งใจไว้ เนื่องจากการเงินในตลาดอาจทำให้เป็นไปได้ที่จะดำเนินการด้วยราคาที่ระบุไว้และบริษัทไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

9. ข้อกำหนดขอบข่าย

9.1. ลูกค้าต้องให้และรักษามาร์จิ้นเริ่มต้นและ/หรือมาร์จิ้นป้องกันในขีดจำกัดที่ บริษัท ด้วยดุลยพินิจของตนเอง อาจกำหนดได้ตลอดเวลาภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาสำหรับแต่ละประเภทของ CFD

9.2. ความรับผิดชอบของลูกค้าคือการให้แน่ใจว่าเข้าใจวิธีการคำนวณมาร์จิ้น

9.3. นอกเหนือจากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความจำเป็น

บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมาร์จิ้นโดยให้ลูกค้าแจ้งล่วงหน้าเป็นหนังสือภายในสิบวันทำการก่อนการแก้ไขเหล่านี้ ในกรณีนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ข้อกำหนดมาร์จิ้นใหม่กับตำแหน่งใหม่และตำแหน่งที่เปิดอยู่แล้ว

9.4. บริษัทมีสิทธิเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดมาร์จิ้นโดยไม่ต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าในกรณีของเหตุการณ์ความจำเป็น ในกรณีนี้ บริษัทมีสิทธิใช้ข้อกำหนดมาร์จิ้นใหม่กับตำแหน่งใหม่และตำแหน่งที่เปิดอยู่แล้ว

9.5. บริษัทมีสิทธิปิดและ/หรือ จำกัดขนาดตำแหน่งที่เปิดของลูกค้า (ใหม่หรือรวม) และปฏิเสธคำสั่งของลูกค้าในการสร้างตำแหน่งใหม่ในกรณีต่อไปนี้

(a) บริษัทพิจารณาว่ามีเงื่อนไขการซื้อขายที่ผิดปกติ

(b) มูลค่าของหลักทรัพย์ของลูกค้านั้นต่ำกว่าข้อกำหนดมาร์จิ้นขั้นต่ำ

- (c) ทุกครั้งที่ส่วนของคุณ (ยอดคงเหลือปัจจุบันรวมถึงตำแหน่งที่เปิด) เท่ากับหรือน้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ระบุของมาร์จิ้น (หลักทรัพย์) ที่จำเป็นในการเก็บรักษาตำแหน่งที่เปิด
- (d) บริษัททำการเรียกเงินมาร์จิ้นและลูกค้าไม่ปฏิบัติตาม
- (e) ในกรณีของการละลายของลูกค้า

9.6. ลูกค้ามีความรับผิดชอบที่จะแจ้งบริษัททันทีเมื่อเขาเชื่อว่าเขาจะไม่สามารถปฏิบัติตามการชำระเงินมาร์จิ้นตามกำหนด

9.7. เมื่อมีการเรียกเงินมาร์จิ้น ลูกค้าจะได้รับเสนอทางทั้งหมดหรือบางส่วนสามตัวเลือกในการจัดการกับสถานการณ์:

- (a) จำกัดความเสี่ยงของเขา (ปิดการซื้อขาย); หรือ
- (b) ป้องกันตำแหน่งของเขา (เปิดตำแหน่งตรงกันของตำแหน่งที่เขาถืออยู่ในขณะนี้) ในขณะที่ประเมินสถานการณ์ใหม่; หรือ
- (c) ฝากเงินเพิ่มในบัญชีลูกค้าของเขา

9.8. หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามการเรียกเงินมาร์จิ้นและตลาดทำงานต่อเขาตำแหน่งของเขาจะถูกปิดที่ระดับ Stop Out 100% และบริษัทมีสิทธิปฏิเสธคำสั่งใหม่

9.9. มาร์จิ้นต้องชำระด้วยเงินสดในสกุลเงินของบัญชีลูกค้า

9.10. ลูกค้ายอมรับว่าจะไม่สร้างหรือมีการจำนองใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเห็นด้วยที่จะโอนหรือโอนสิทธิใดๆ ของมาร์จิ้นที่ถูกโอนให้บริษัท

10.ระดับความเสี่ยง

10.1. ระดับความเสี่ยงของบัญชีลูกค้าที่มีอยู่อธิบายดังต่อไปนี้:

- ส่วนของคุณ 0-1,000 ดอลลาร์, ความเสี่ยงสูงสุด 1:1000
- ส่วนของคุณ 1,000 - 50,000 ดอลลาร์, ความเสี่ยงสูงสุด 1:400
- ส่วนของคุณ 50,000 - 100,000 ดอลลาร์, ความเสี่ยงสูงสุด 1:200
- เงินทุน 100,000 ดอลลาร์ขึ้นไป, การเลเวอเรจสูงสุด 1:100

10.2. ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทมีอำนาจเปลี่ยนการเลเวอเรจบัญชีการซื้อขายของลูกค้าได้ตลอดเวลาที่กำหนดโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงถาวรหรือในระยะเวลาที่จำกัด

10.3. ลูกค้ายอมรับว่าบริษัทจะตรวจสอบสถานะเงินทุนบัญชีของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีอำนาจเปลี่ยนการเลเวอเรจบัญชีการซื้อขายของลูกค้าเมื่อเงินทุนบัญชีของลูกค้าเกินระดับที่กำหนดที่จุดที่ 10.1 ของส่วนที่ 1

10.4. ลูกค้าได้ยอมรับข้อตกลงนี้แล้วว่าอ่านและเข้าใจ "ระดับการเลเวอเรจ" ตามที่อธิบายไว้ในจุดที่ 10 ของส่วนที่ 1 ซึ่งบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงการเลเวอเรจบัญชีของลูกค้าขึ้นอยู่กับจำนวนเงินฝาก/เงินทุนของลูกค้า

11. ประโยชน์

บริษัทมีสิทธิ์ที่จะให้ประโยชน์ต่างๆ แก่ลูกค้าในระหว่างเวลา ซึ่งรวมถึงโบนัส โปรโมชัน และประโยชน์การซื้อขาย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ประโยชน์") ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมอาจมีใช้สำหรับประโยชน์แต่ละครั้ง